



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 12 ธันวาคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. ฝากการบ้านรัฐมนตรี...สร้างความยั่งยืนภาคเกษตร	สยามรัฐ
2. จัดมาตรฐานถั่วลิสงจีน คุมปริมาณสารก่อมะเร็ง	ไทยรัฐ
3. เติลินิวส์: อย่าช่วยจนผิดทาง	เติลินิวส์
4. 'กฤษฎา'ส่งไลน์ถึงขรก.เกษตรฯ-ย้ำทำงานต้องไม่แยกกรมกอง	กรุงเทพธุรกิจ
5. คอลัมน์ แกะรอย: เมื่อ'กฤษฎา'ไลน์สั่งขรก.เกษตรฯ	กรุงเทพธุรกิจ
6. ยันหนังสือเรียกสอบปม'นาฬิกาหรุ-แหวน'ยังไม่ถึงมือ	คม ชัด ลึก
7. จัดหน่วยงานจัดแผนปี'61 อุ่มเกษตรกร	โพสต์ทูเดย์
8. ค่าแรง300-ป.ตรี1.5หมื่น/เดือนไทยรุดหน้าแก้จน คลังเผยเกณฑ์'เวสต์แบงก์'..	มติชน
9. ชง3มาตรการอุ่มยาง จัดแพกเกจแก้จนเป็นของขวัญปีใหม่	ผู้จัดการรายวัน
10. คอลัมน์ หน้ามองฟ้าเท่าหยิ่งดิน: ปฏิเสธหุมะกัน..ไม่ขีดกฎ WTO	ไทยรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

หัวข้อ : ฝากการบ้านรัฐมนตรี...สร้างความยั่งยืนภาคเกษตร

วันที่ : อังคาร 12 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 23599หน้า : 5(ล่างขวา)

ฝากการบ้านรัฐมนตรี...สร้างความยั่งยืนภาคเกษตร

ตัวเลขดัชนีราคาสินค้าเกษตรตามรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีค่าที่ 128.39 ลดลง 2.42% เมื่อราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ แน่ใจว่าย่อมกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องตามไปด้วยโดยดัชนีรายได้ภาคเกษตร ลดลง 3.96% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่ผ่านมา และคาดว่าในเดือนพฤศจิกายนจะลดลงต่อเนื่องอีก 4.61% ซึ่งเป็นผลมาจากราคาที่ปรับตัวลงทั้งยางพารา ปาล์มน้ำมัน สุก รวนทางกับปริมาณผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น

นั่นหมายความว่า ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของเกษตรกรต้องชะงักงันไปด้วย

ปัญหาภาคเกษตรไทยโดยรวมนั้นต้องยอมรับว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ชาติการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงมาตรการยกระดับความสามารถของเกษตรกรอย่างจริงจัง แต่ยังมีข้อดีที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ริเริ่มให้มีการทำประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ ได้แก่ สินค้าพืชไร่ ประกอบด้วยข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สินค้าสัตว์บกขนาดเล็ก มีไก่ และสุกร สินค้าสัตว์ปีกขนาดใหญ่ มีโคเนื้อ ไก่ชน สินค้าสัตว์น้ำ มีกุ้งขาว กุ้งกุลาดำ กุ้งก้ามกราม ปลากะพง และปลานิล และกลุ่มสินค้าเกษตรที่สร้างรายได้เร็ว ได้แก่ พัก ผลไม้ และพืชอื่นๆ โดยมุ่งเน้นการทำเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อยกระดับคุณภาพ และมาตรฐาน ให้มีผลผลิตที่สูงขึ้น สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และที่สำคัญคือการรวมตัวกันจำหน่ายเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองให้สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น

การปรับเปลี่ยนตัวบุคคลที่จะเข้ามาขับเคลื่อนภาคเกษตรของไทย ในรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ชุดที่ 5 นี้ เป็นที่ยอมรับว่า ทีมรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ชุดใหม่ที่เข้ามารับไม่ต่อการพัฒนาภาคเกษตร ล้วนเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเกษตรกร เริ่มต้นจาก กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นกรรมการในหลายคณะ อาทิ คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เฉพาะกิจ และยังคงเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และยะลาด้วย ทางด้านลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นนักการธนาคาร อดีตผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ

เกษตร หรือ อ.ก.ส. เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่จัดเป็นกลไกของภาครัฐที่เข้าช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรมาตลอด และ วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือที่รู้จักกันในนามอาจารย์ยักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเป็นประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ประธานมูลนิธิสิทธิธรรมชชาติประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

การผสมผสานกันของทั้งรัฐมนตรี จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรของไทย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพืชผลทางการเกษตร สินค้าด้านปศุสัตว์ หรือสินค้าด้านประมง ซึ่งหลายรายการได้มีการปรับเปลี่ยนด้วยการทำโซนนิ่งควบคู่กับการยกระดับคุณภาพตามมาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practices) บางรายการอย่างข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ก็ได้เอาเกษตรกรยุคใหม่เข้ามาปรับใช้ควบคู่กับการทำเกษตรสมัยใหม่

ตัวอย่างความร่วมมือกันของภาครัฐ เกษตรกร และเอกชน เช่นการสนับสนุนเกษตรกรเพาะปลูกข้าวโพดครบวงจร ตั้งแต่การเพาะปลูก การบริหารจัดการ เก็บเกี่ยวและขนส่ง รวมถึงการมีตลาดรับซื้อในราคาประกัน บนพื้นฐานการตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างที่สำนักงานเกษตรอำเภอในไทย และสหกรณ์การเกษตร เพื่อการตลาดลูกค้า อ.ก.ส. นครราชสีมา จำกัด ได้ร่วมกับบริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการเกษตรกรฟิงตัน ข้าวโพดยั่งยืน ที่ให้ความรู้ทั้งด้านการวิเคราะห์ และปรับปรุงดินควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และหลักการทำเกษตรที่ดีมาประยุกต์ใช้ ทำให้สามารถลดต้นทุนต่อหน่วย และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ โดยเริ่มดำเนินการในปี 2559 เป็นปีแรกมีปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการฯ คือ จำนวนเกษตรกรในโครงการฯ ปี 2560 นี้ที่มีจำนวนรวม 451 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีจำนวนเพียง 381 ราย ซึ่งมียาได้จากกรนำผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขายตรงกับโรงงานอาหารสัตว์มีมูลค่าถึง 31 ล้านบาท ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง 47% และมีต้นทุนการผลิตลดลงถึง 23%

แต่ก็ยังมีสินค้าเกษตรบางรายการที่ยังขาด

๑ โชค สมมาส

เสถียรภาพด้านราคา การการบริหารจัดการในการแก้ไขอย่างราคาสุกรที่มีการขึ้นลงตามฤดูกาล เวลานี้มีราคาตกต่ำค่อนข้างมาก เนื่องจากผลผลิตที่มีออกมาเกินกว่าความต้องการของตลาด

นิพนธ์ เนื่อนี่มนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี แหล่งเลี้ยงสุกรมากที่สุดในประเทศ กล่าวว่า ราคาจำหน่ายสุกรขณะนี้มีราคาเพียงกิโลกรัมละ 45-50 บาท ขณะที่ต้นทุนของเกษตรกรสูงถึงประมาณกิโลกรัมละ 58 บาท ปัจจุบันสมาคมฯ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคเนื้อสุกรมาเป็นเวลา 3 สัปดาห์แล้ว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัด ประสานปศุสัตว์อำเภอให้การสนับสนุน โดยนำเนื้อสุกรชำแหละจำหน่ายใน 10 อำเภอ บริเวณหน้าอำเภอทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ในปริมาณ 1 ตัน ต่อวันต่อพื้นที่ นอกจากนี้ทางกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร ยังมีความกังวลด้วยว่าหากภาครัฐเปิดให้สามารถนำเข้าชิ้นส่วนเนื้อสุกรและเครื่องในสุกรจากสหรัฐฯ เข้ามาจะทำให้ผู้เลี้ยงรายกลางและรายเล็กในอุตสาหกรรมนี้ต้องล้มละลาย เนื่องจากว่าผลผลิตการเลี้ยงสุกรของไทยกว่าร้อยละ 95-97 ของผลผลิตทั้งหมด เป็นการผลิตเพื่อป้อนให้ตลาดในประเทศเป็นสำคัญ

สาเหตุของความกังวลดังกล่าว เป็นเพราะว่าบรรดาชิ้นส่วนสุกรที่สหรัฐฯ เพียรหาทางเจาะเข้ตลาดไทยนั้นล้วนเป็นสิ่งทีคนอเมริกันไม่มีมบริโภค ไม่ว่าจะเป็นส่วนหัว ส่วนขาหรือเครื่องในที่เป็นแหล่งสะสมของสารเร่งเนื้อแดงที่คนเลี้ยงสุกรของสหรัฐฯ นิยมใช้ อาจเรียกว่าเป็นของเหลือทิ้งก็ว่าได้ จึงเป็นส่วนที่ไม่มีราคา ซึ่งหากมีการนำเข้าประเทศมาในการเลี้ยงสุกรในประเทศทั้งระบบ รวมถึงห่วงโซ่การผลิตที่เกี่ยวข้อง เฉพาะผลกระทบต่ออาชีพและการค้าสุกรในไทยก็มูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาทแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้มีทั้งส่วนที่ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และที่ยังรอความช่วยเหลือจากภาครัฐ การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรไทย เพื่อให้สามารถก้าวสู่ความยั่งยืนได้ จึงนับเป็นการช่วยหน้าที่หลักต้องฝากถึงท่านรัฐมนตรีเกษตรในการช่วยยกระดับทั้งคุณภาพชีวิต และรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรไทย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หัวข้อ : จัดมาตรฐานถั่วลิสงจีน คุมปริมาณสารก่อมะเร็ง

วันที่ : อังคาร 12 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 21875 หน้า : 7(ล่าง)

นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เผยว่า ข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พื้นที่เพาะปลูกถั่วลิสงในปี 2559 มี 123,909 ไร่ ลดลงจากปี 2558 ที่มีพื้นที่ปลูก 135,902 ไร่ แม้ราคาถั่วลิสงที่เกษตรกรขายได้อยู่ในเกณฑ์ดี แต่เกษตรกรไม่สามารถแบกรับภาวะต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ประกอบกับเกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า ทำให้ถั่วลิสงที่ผลิตได้มีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศจึงต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ ปีละ 60,000 ตันต่อปี

“แต่ด้วยผลผลิตที่นำเข้ามาบางครั้งมีปัญหาเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อราแอมเฟ้ง เนื่องจากกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวไม่ดี ไม่ได้มาตรฐาน ความชื้น เชื้อรา รวมทั้งสารอะฟลาทอกซินเกิดขึ้น หากผู้บริโภคได้รับอะฟลาทอกซิน ในปริมาณอะฟลาทอกซิน 20 µg/kg

จัดมาตรฐานถั่วลิสงจีน คุมปริมาณสารก่อมะเร็ง

(ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม) ติดต่อกันนาน ผู้บริโภคจะสะสมเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งตับได้”

เพื่อให้การนำเข้าถั่วลิสงมีมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นายพิศาล บอกว่า มกอช.ได้เร่งเจรจากับประเทศคู่ค้า ล่าสุดคณะเจ้าหน้าที่ มกอช.ได้เดินทางไปประชุมร่วมกับ China Inspection



and
Quarantine (CIQ)
หน่วยงานตรวจ
สอบและกักกันของ
จีน ประจำเมืองชิง-



ตัวมวลผลขนตง แหล่งผลิตและส่งออกถั่วลิสงสำคัญของจีน ระบุข้อกำหนดให้เมล็ดถั่วลิสงกะเทาะเปลือกที่ส่งออกมายังไทย ต้องแนบใบรับรองสถานที่ผลิตซึ่งได้มาตรฐานจากหน่วยตรวจรับรองของจีน และต้องผ่านการรับรองจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับจากไทย จะต้องมีปริมาณอะฟลาทอกซินไม่เกิน 20 µg/kg

ซึ่งผลการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดี CIQ ให้ความสนใจจัดทำข้อตกลงยอมรับผลการตรวจสอบรับรองร่วมกันระหว่างสองประเทศ (MRA) ที่จะใช้มาตรฐานการตรวจสอบที่เหมือนกันและในอนาคตอาจไม่ต้องตรวจสอบและรับรองสินค้าที่อยู่ในข้อตกลงทำการค้าร่วมกันซ้ำอีก จะมีผลทำให้การส่งออกเป็นไปอย่างรวดเร็ว และช่วยลดต้นทุนการส่งออกได้อีกด้วย.

เดลินิวส์

อย่าช่วยจนผิดทาง

ข้อเรียกร้องของชาวสวนยางต่อปัญหาราคาคตกต่ำ เป็นกระแสที่รัฐบาลให้ความสำคัญ จะเห็นได้ว่า ทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ ต่างแสดงท่าที มีมาตรการสนับสนุนการใช้ยางพาราในประเทศ เพื่อยกระดับราคา ไปในแนวทางเดียวกัน มิใช่ต่างฝ่ายต่างทำ อย่างที่เคยเกิดขึ้นในบางช่วง

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวผ่านรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนว่า ได้มอบให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับทุกหน่วยงานใช้ประโยชน์จากยางโดยเร็ว ที่ผ่านมายังติดขัดเรื่องมาตรฐาน ปัญหาทางกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ก็แก้ไขได้เกือบ 100% แล้ว โดยจะใช้ในโครงการรัฐให้ได้ 2 แสนตัน กับได้อนุมัติการส่งเสริมการลงทุนช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การสร้างโรงงานจะทำให้ผลิตภัณฑ์จากยางให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น จะใช้ยางไม่น้อยกว่า 5 แสนตัน การใช้ยางทำพื้นผิวถนน ก็จะเพิ่มสัดส่วนจากที่เคยใช้ 5% เป็น 10 หรือ 15%

ด้านนายกฤษฎา ระบุถึงมาตรการ 3 แนวทางทำให้ราคาขึ้นไปสู่จุดที่ไม่ขาดทุน สองสัปดาห์แรกจะให้บริษัทร่วมทุนยาง เอกชนที่ร่วมทุนกับ กยท. เข้ารับซื้อยาง สภาอุตสาหกรรมผู้ส่งออกเร่งการรับซื้อจากตลาดมากขึ้น ในสัปดาห์ถัดไป จะเพิ่มการใช้ยางในประเทศจาก 3.3 หมื่นตัน เป็น 5-8 หมื่นตัน โดยกระทรวงคมนาคมนำยางไปผสมเพื่อซ่อมถนนสายรอง เชื่อว่ามาตรการเหล่านี้จะทำให้ราคายางเพิ่มขึ้น ยาง 1.4 แสนตันในสต็อก จะไม่กลับมาในตลาดอีก

อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาเพื่อยกระดับราคา ยาง ก็เป็นเพียงทุเลาเฉพาะหน้า รัฐบาลควรย้าเตือนทุกฝ่ายรวมถึงเกษตรกรให้ตระหนักถึงสภาพการณ์ที่แท้จริงของปริมาณการผลิต การใช้ ทั้งในและนอกประเทศ หน่วยงานรัฐจะต้องตื่นตัวติดตามข่าวสารแหล่งข้อมูลเพื่อแปรผลให้ทุกฝ่ายปรับตัว สิ่งที่ต้องจัดการระยะยาวคือการดูแลเกษตรกร ราษฎรผู้มีรายได้น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน การส่งเสริมการสร้างรายได้ เช่น ปลูกพืช ก็ควรให้ความรู้ แนะนำช่องทาง การแปรรูป การตลาด มิใช่รัฐลงไปจัดแจงทำแทนทุกเรื่อง เพราะที่สุดท้ายจะช่วยเหลือตนเองไม่ได้.



'กฤษฎา'ส่งไลน์ถึงชรก.เกษตรฯ-ย้ำทำงานต้องไม่แยกกรมกอง เล็งเสนอกรม.แก้ราคาขายตก

คาดแพ็คเกจแก้จนช่วยลดหนี้ เกษตรกร3.96ล้านครัวเรือน เข้ากรม.ใน2สัปดาห์

กรุงเทพธุรกิจ ● เกษตรฯเสนอมาตรการ แก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำเข้ากรม. วันนี้ มีทั้งของบกลางซื้อยางขายหน่วยงานรัฐ- สังกะชลกริตสวนกยท. 4.1 หมื่นไร่ ขณะ"กฤษฎา"พีตจัดส่งไลน์ร่วมคิดร่วม ทำประจำสัปดาห์ สั่งข้าราชการเกษตรฯ รวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำ ย้ำทำงานต้องไม่แยก กรมกอง เป้าหมายสำคัญช่วยเกษตรกร ครบวงจร

ความคืบหน้าในการแก้ปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำมาหลายเดือน ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ทั้งในส่วนภูมิภาคได้ ภาคตะวันออกและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เปิดเผยว่าได้เสนอมาตรการผลักดัน ราคายางพารา 3 มาตรการ เข้าพิจารณา ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้ (12 ธ.ค.) เพื่อให้ราคายางขยับขึ้นและช่วย เหลือเกษตรกรชาวสวนยางได้เร็วที่สุด

ส่วนแพ็คเกจแก้จนช่วยลดหนี้สิน เกษตรกรยากจน 3.96 ล้านครัวเรือน ขณะนี้ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรฯ กำลังร่างแผนแก้หนี้เพื่อ พื้นฟูอาชีพรายบุคคล ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ตามที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี สั่งให้นำเสนอเข้ากรม.ภายใน

2สัปดาห์ เพื่อประกาศเป็นของขวัญปีใหม่ ให้เกษตรกร

การแก้ปัญหาราคายางก่อนหน้านี้ นายกฤษฎาระบุว่า มาตรการแรกจะให้ บริษัทร่วมทุนยางระหว่างบริษัทเอกชน กับกรรยงแห่งประเทศไทย (กยท.)มี วงเงิน 1.2 พันล้านบาท เข้าซื้อยางในราคา ไม่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ระหว่างกิโลกรัม ละ50-60บาท และขอให้ผู้ส่งออกเข้าช่วย รับซื้อยางด้วย

มาตรการที่สอง เพิ่มการใช้ยาง ในประเทศจาก 3.3 หมื่นตันเป็น 5-8 หมื่นตัน และมาตรการที่สาม ให้กยท.เปิดจุด รับซื้อยางจากเกษตรกร ซึ่งจะนำไปใช้ในหน่วยราชการ โดยจะประเมินติดตาม ทุกสัปดาห์

นายกฤษฎา กล่าวว่วันที่ 14 ธ.ค.นี้ ตนจะประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ กับข้าราชการกระทรวงเกษตรฯทุกจังหวัด เพื่อสั่งให้เร่งดูแลปัญหาผลผลิตเกษตร ทุกชนิด นำมาวางแผนแก้ไขล่วงหน้าและ หามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรช่วงฤดูแล้ง เพื่อให้มีรายได้ ทำระบบกระจายแหล่งน้ำ ให้ทั่วถึงโดยกรมชลประทาน และกรม พัฒนาที่ดิน เร่งขุดบ่อน้ำขนาดเล็ก ขุดสระ ที่เกษตรกรแจ้งความต้องการเข้ามาไว้ และเร่งสำรวจความต้องการของเกษตรกร สวนยางเพื่อสอดคล้องกับโครงการลดพื้นที่ ปลูกยางตามข้อสั่งการของนายกฯ ที่ให้ ปรับเปลี่ยนไปทำเกษตรผสมผสานหรือ อาชีพอื่น โดยต้องช่วยปัจจัยการผลิตเพื่อ

อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

เล็งเสนอ

สร้างความมั่นใจให้เกษตรกร

ไลน์สั่งงาน-ทำงานไม่แยกกรมกอง

"ในช่วงวันหยุด ผมได้เขียนส่งไลน์ กลุ่มให้กับข้าราชการกระทรวงฯ เรื่อง ร่วมคิดร่วมทำประจำสัปดาห์เพื่อเกษตรกร ของเรา มีใจความว่า พวกเราโดยเฉพาะ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศมีปัญหา อุปสรรคในการทำงาน หรือมีข้อเสนอแนะ หรือมีโครงการที่ประสบผลสำเร็จ ในการดำเนินงานแล้ว ขอให้รายงานมายัง กระทรวงเกษตรฯ ด้วยเพื่อส่วนกลางจะได้ นำมาขยายผล หรือปรับปรุงแก้ไขให้งาน ของเราเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกร ให้มากที่สุด ต่อไปนี้ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน จะต้องร่วมกันทำงานในพื้นที่เดียวกัน ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละท่านไม่แยกส่วน ไม่แยกกรมกองในเป้าหมายเดียวกันคือ การช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจร" นายกฤษฎา กล่าว

นายกฤษฎา กล่าวว่า สิ่งสำคัญ พื้นฐานคือพัฒนาแหล่งน้ำหรือการหาน้ำ ให้มีประจำพื้นที่แก่เกษตรกร ให้อธิบดี กรมพัฒนาที่ดินรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำ ขนาดเล็ก โดยแยกเป็นรายจังหวัดหรือ รายภาคคร่าวๆ เพื่อให้เห็นภาพว่าพื้นที่ ใดมีแหล่งน้ำเพียงพอแล้วหรือไม่อย่างไร ให้ชาวบ้านหรือชาวสวนยางออกแรงงาน

ส่วนราชการซื้อวัสดุให้ชาวบ้านมาร่วมกันทำก็ได้ หรือในบางแห่งอาจร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำธนาคารน้ำใต้ดิน สำหรับงบประมาณดำเนินการ ทกมึงงบประมาณประจำปีตามแผนงานอยู่แล้วก็ให้รับดำเนินการหรือขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณพัฒนาจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต่อยอดขยายผลโครงการ 9101 หรือประสานงานภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ที่มีงบประมาณดูแลสังคม(CSR)หรือทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกลางส่งตรงมายังที่กระทรวงก็ได้

เร่งจัดทำข้อมูลบิดา

ปัจจุบัน มีเกษตรกรบางพื้นที่ได้รวมตัวกันในรูปกลุ่มเกษตรกรตามลักษณะอาชีพ หรือจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรหรือการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนอย่างได้ผลดี ซึ่งกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้จะมีความเข้มแข็งกว่าเกษตรกรรายบุคคลทั่วไป บางกลุ่มสามารถบริหารงานดูแลสมาชิกในกลุ่มได้ดี มีการใช้ความรู้ทางด้านการทำธุรกิจหรือเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาอาชีพการเกษตร ทำให้มีรายได้ครัวเรือนมากขึ้นเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายหรือค่าครองชีพ จึงขอให้พวกเราที่อยู่ในพื้นที่ได้ช่วยสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรเหล่านั้น ให้เป็นต้นแบบหรือขอมาเป็นวิทยากรขยายผลการรวมกลุ่มในพื้นที่ให้มากขึ้นด้วย ซึ่งกิจการในแนวสหกรณ์ก็เป็นแนวพระราชดำริประการหนึ่งของในหลวง รัชกาลที่ 9 ต่อไป

กระทรวงเกษตรฯจะพยายามจัดสรรงบประมาณให้เกษตรกรที่สามารถรวมตัวเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งแล้วได้มีงบประมาณหรือปัจจัยการผลิตดำเนินการเกษตรประจำกลุ่มเป็นกรณีพิเศษด้วยจึงขอให้ท่านปลัดกระทรวงเกษตรฯได้มอบหมายรองปลัดกระทรวงและอธิบดีที่เกี่ยวข้องได้เร่งจัดทำข้อมูล (big data) กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวไว้ให้เป็นระบบ เพื่อให้เชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆตามกรมกองของกระทรวง

เกษตรฯหรือให้กระทรวงอื่นๆนำไปจัดทำโครงการประสานเชื่อมโยงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางมากขึ้น

4 มาตรการแก้ปัญหาราคาขายตก

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯกล่าวว่า ในการประชุมกรมฯ กระทรวงเกษตรฯได้เสนอขอใช้งบกลางบริหารจัดการผลผลิตยางในประเทศ และแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ โดยเสนอเป็นแพ็คเกจ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเงิน ประกอบด้วย 1.มาตรการผลักดันใช้ยางในประเทศ 2 แส่นตัน จากปัจจุบันที่ใช้อยู่ 30,000 ตัน โดยให้ยกท.รับซื้อขายจากเกษตรกรมาขายต่อให้กับหน่วยงานรัฐที่เข้าร่วมโครงการ

2.ลดพื้นที่ปลูกยางในส่วนของยางภาครัฐ ส่วนของเกษตรกรที่ต้องการเข้าร่วมหรือต้องการเลิกอาชีพ จะมีเงินจูงใจเพิ่มเติมจากเงินสงเคราะห์เดิมที่กำหนดให้ กรณีโค่นยางเพื่อลดพื้นที่จะได้รับเงินสงเคราะห์ในอัตรา 16,000 บาทต่อไร่ แต่หากเข้าร่วมโครงการเพื่อเลิกอาชีพเพื่อประกอบอาชีพอื่นจะได้เงินสงเคราะห์ 16,000 บาทต่อไร่ พร้อมสินเชื่อประกอบอาชีพใหม่โดยรัฐบาลจะรับผิดชอบดอกเบี้ยจ่ายแทน

3.มาตรการให้ชะลอการกรีดยางพาราในสวนยางของภาครัฐ ซึ่งยกท.มีส่วนยางอยู่ 41,000 ไร่ ที่จ.นครศรีธรรมราช เพื่อไม่ให้ให้น้ำออกสู่ตลาดและ 4.การใช้เงินกู้สนับสนุนดอกเบี้ยจากภาครัฐแก่ภาคเอกชน หรือโรงงานที่จะนำยางพาราไปแปรรูป

แผนโค่นยางเก่าต่ำกว่าเป้า

สำหรับแผนโค่นยางเก่า มีเป้าหมาย 4 แส่นไร่ต่อปีในจำนวนนี้โค่นแล้วปลูกยางใหม่ 2 แส่นไร่ ที่เหลือให้ปลูกพืชอื่นแทนจะได้รับเงินสงเคราะห์ 16,000 บาทต่อไร่ การโค่นยางตั้งแต่ปี 2558-2560 ดำเนินการแล้ว 118,600 ไร่ จากสวนยางทั้งหมดทั่วประเทศ 12 ล้านไร่ ต่ำกว่าเป้าหมาย 14,000 ไร่

“ปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำเกิดจากปัญหาการเมือง ที่ใกล้เลือกตั้งมีคนใช้เข้ามาเป็นเกมทางการเมืองเรียกคะแนนเสียงให้กับตัวเอง ยังมีกลุ่มพ่อค้า นักแก๊งกำไรคอยกดราคาขายยางไม่ให้เพิ่มขึ้นเอาเปรียบเกษตรกรชาวสวนในส่วนนี้เชื่อว่าที่รัฐมนตรีของกระทรวงเกษตรฯสามารถจัดการได้ หากมาตรการผ่านกรมเชื่อว่าจะทำให้ราคายางปรับตัวขึ้นมาได้” แหล่งข่าว กล่าว

สำหรับราคายางพารา ณ ตลาดกลางอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา เทียบกับราคาคำนวณที่ 7 ธ.ค. พบว่ายางแผ่นดิบอยู่ที่ทก.ละ 42.10 บาท ลดลง 20 สตางค์ น้ำยางสด 47.50 บาท เพิ่มขึ้น 50 สตางค์ ยางแผ่นดิบ 43.40 บาท ลดลง 40 สตางค์ และยางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 47 บาท ลดลง 60 สตางค์ ส่วนราคาส่งออกอยู่ที่ 52.75 บาท ลดลง 27 สตางค์

ราคายางลดลงจากช่วงต้นปี

อย่างไรก็ตาม หากเทียบราคาคำนวณวันที่ 8 ธ.ค. กับวันที่ 4 ม.ค. 2560 ซึ่งตลาดยางเปิดวันแรกของปีนี้ พบว่า ราคายางแผ่นดิบ ลดลง 28.65 บาท น้ำยางสด ลดลง 16 บาท ยางแผ่นดิบ ลดลง 29.67 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาลดลง 29.49 บาท ราคาส่งออก ลดลง 28.95 บาท เมื่อเทียบกับราคาในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (8 ธ.ค. 2559) ราคายางแผ่นดิบลดลง 23.8 บาท น้ำยางสด ลดลง 11 บาท ยางแผ่นดิบลดลง 24.49 บาท ยางแผ่นรมควัน ลดลง 24.55 บาท และราคาส่งออก ลดลง 22.75 บาท

กรุงเทพธุรกิจ
เกาะรอย
● เวลา กาญจนมา
kanchanatuk@hotmail.com

เมื่อ'กฤษฎา'ไลน์ส่ง ชรก.เกษตรฯ



ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
“พิตจริงๆ” สำหรับ
กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ในช่วงวันหยุดถึงขั้น ส่งงานผ่าน“แอปพลิเคชันไลน์” ถึงผู้บริหารและเพื่อนข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ มีใจความอยู่ 4-5 ข้อด้วยกัน ทำนองขอมีส่วนร่วมการคิดการทำงานเพื่อดูแลเกษตรกรดูเหมือนจะให้ความสำคัญยิ่งในเรื่องของราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะยางพาราข้าว และผลไม้ต่างๆ รวมถึงการจัดหาแหล่งน้ำ

สงสัยข้าราชการตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวง, รองปลัดกระทรวง, อธิบดี, รองอธิบดี และข้าราชการระดับสูงที่อยู่ในกลุ่มไลน์ อาจจะทำให้ชนหัวลูกกันเป็นแถวๆ อยู่ๆ “รัฐมนตรีป้ายแดง” พิตจัดถึงขั้นสั่งการในวันหยุดแบบนี้แถมการส่งงานยังออกสื่ออีกต่างหาก หากข้าราชการคนไหนนิ่งเฉยหรือเคยชินอยู่กับรูปแบบเก่าๆ สงสัยมีหวังอาจต้องมีการเปลี่ยนที่นิ่งใหม่ก็เป็นได้

จริงๆ สมัยนี้การส่งงานง่ายนิดเดียว “แอปพลิเคชันไลน์” เข้าถึงทุกคน ที่สำคัญสามารถทำให้ “เจ้านาย” รับรู้ได้ทันทีว่าส่งไปแล้วมีตอบสนองมากน้อยแค่ไหน ยิ่งกว่านี้ยังวัดได้ด้วยว่าใครตอบช้า ตอบเร็ว พูดง่ายๆ ใครสนองได้เร็วกว่ากัน ฉะนั้นโลกสมัยใหม่น่าจะเป็นเครื่องมือวัดการทำงานของข้าราชการได้เป็นอย่างดี ยิ่งปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกที่อย่างนี้แล้ว คงไม่มีเหตุผลใดที่จะทำให้การทำงานต้องล่าช้าอีกต่อไป

เห็นข้อความที่รัฐมนตรีกฤษฎา ส่งถึงเพื่อนข้าราชการโดยเฉพาะข้อ 5 เป็นข้อความ น่าคิดยิ่งบอกว่า “พวกเราอย่าลืมนะครับ ต่อไปนี้ชาวกระทรวงเกษตรฯ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัด/อำเภอและตำบลหมู่บ้าน ต้องร่วมกันทำงานในพื้นที่เดียวกันตามความเชี่ยวชาญของแต่ละท่าน ไม่แยกส่วน ไม่แยกกรม กอง ทุกคนจะมีเป้าหมายเดียวกันคือทำงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจร” ทำให้อดคิดไม่ได้ว่าที่ผ่านมา ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ มีปัญหาการทำงานหรืออย่างไร

ที่ผ่านมจะอย่างไรก็ตามแต่ต่อไปนี้หวังว่าข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ คงต้องทำงานให้ทันห่วงที่กับการช่วยเหลือเกษตรกร ยังมีรัฐมนตรีไฮเทคแบบนี้ ข้าราชการระดับสูงอย่าได้พลาดเชียว โปรดฟังเสียงไลน์ให้ดีก็แล้วกัน มิฉะนั้นจะหาว่าไม่เตือน

ยันหนังสือเรียกสอบปม'นาฬิกาหรู-แหวน'ยังไม่ถึงมือ บิ๊กป้อมโต้แจงป.ป.ช.

ลั่นทุกอย่างตามขั้นตอน ปชป.-พท.คาถารอดยาก 'บิ๊กตุ๋'ขอบคุณ'ชวน'ห่าง

“บิ๊กป้อม” บัดส่งหนังสือแจงนาฬิกา-แหวน เป็นของเพื่อนและแม่ ยันยังไม่ได้รับหนังสือจาก ป.ป.ช. ด้าน ปชป.-พท.เช็กรอดยาก “สมชัย” โยน ป.ป.ช.ตัดสิน 2 ว่าที่ กต.สายศาล โฆษหรือไม่ว่า “บิ๊กตุ๋” ขอบคุณ “ชวน” แนะแก้รายได้ครัวเรือน

อ่านต่อหน้า 4

บิ๊กป้อม

ยังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง สำหรับการหาแหล่งที่มาของแหวนเพชรและนาฬิกาหรูที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสวมใส่ในขณะถ่ายรูปร่วมกับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาว่า พล.อ.ประวิตร ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยอ้างว่าแหวนเป็นของมารดา ส่วนนาฬิกาหรูเป็นของเพื่อนนักธุรกิจ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พล.อ.ประวิตร ให้สัมภาษณ์ “มติชน ออนไลน์” ถึงกรณีที่ มีกระแสข่าวระบุนาฬิกาและแหวนเพชรที่

พล.อ.ประวิตรสวมใส่ในวันร่วมถ่ายรูปหมู่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เป็นของเพื่อนและมารดานั้น ว่า ไม่ทราบกระแสข่าวดังกล่าวออกมาจากไหน เพราะในขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และยังไม่ได้เขียนคำชี้แจงแต่อย่างใด ทั้งนี้ ยืนยันว่าหากได้รับหนังสือจาก ป.ป.ช. จะเร่งดำเนินการเขียนคำชี้แจง เมื่อยืนยันหนังสือชี้แจงเรียบร้อยแล้วจะเป็นขั้นตอนของ ป.ป.ช. ในการพิจารณาต่อไป

● ป.ป.ช.ไม่รู้ประวัติส่งหนังสือ

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

(ป.ป.ช.) รักษาราชการแทนเลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประวิตร เตรียมส่งหนังสือถึง ป.ป.ช. ในวันที่ 12 ธันวาคม เพื่อชี้แจงการครอบครองนาฬิกาหรูและแหวนเพชรที่มีข้อสงสัยไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินว่ายังไม่ทราบว่าเป็นของ พล.อ.ประวิตร จะมายืนยันหนังสือในวันดังกล่าวหรือไม่ แต่ไม่ขอพูดอะไรมาก เนื่องจากทุกอย่างอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบ ขอให้ ป.ป.ช. ทำงานก่อน ปล่อยให้กระบวนการมันเดินไป

เมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่า พล.อ.ประวิตร ระบุนาฬิกาเป็นมรดกของมารดา ส่วนนาฬิกา ยืมเพื่อนมาใช้ นายวรวิทย์ กล่าวว่า ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ อย่าเพิ่งไปคาดเดาอะไรกันมากนัก ขอให้เป็นที่น่าพอใจฝ่ายปฏิบัติการดำเนินการตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีความซับซ้อนอะไร

● พท.เชื่อ “บิ๊กป้อม” แจงที่มาลำบาก

ขณะที่นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประวิตร เตรียมทำหนังสือชี้แจงที่มา นาฬิกาและแหวนเพชรต่อ ป.ป.ช. ในวันที่ 12 ธันวาคมว่า เรื่องนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์มาตรฐานการทำงานของ ป.ป.ช. ยิ่งสังคมรับรู้ทั่วกันถึงสถานะของ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. มีความใกล้ชิดกับรัฐบาล เป็นลูกน้องเก่า พล.อ.ประวิตร จึงอยากเห็นการทำงานตรงไปตรงมา ไม่สองมาตรฐาน ยังไม่ทราบว่าจะ พล.อ.ประวิตร จะชี้แจงอย่างไร แต่เชื่อว่าจะสร้างความหนักใจให้ พล.อ.ประวิตร และรัฐบาลอย่างมาก หากชี้แจงไม่ชัดเจนจะมีคำถามตามมา ดังนี้ 1. ถ้าเป็นของเก่าที่มีแต่เดิม เหตุใดไม่มีในบัญชีทรัพย์สินที่แจ้งต่อ ป.ป.ช. 2. ถ้าเป็นของ พล.อ.ประวิตร ชี้แจงจากต่างประเทศ ได้เสียภาษีนำเข้าถูกต้องหรือไม่ มีใบเสร็จประกอบหรือไม่ 3. ถ้าชี้แจงว่านาฬิกาเป็นของแม่ คิดว่าสังคมจะเชื่อว่า แม่ทำงานเป็นนักสะสมหรือ

เจ้าของนาฬิกาโรลล์รอยล์ 4. ถ้าจะชี้แจงว่าชื่อของปลอมหรือของก๊อปเกรดเอ จะกระทบต่อภาพลักษณ์ปราบสินค้านี้แค่ไหนดีของรัฐบาลหรือไม่ 5.ถ้ายังมีเพื่อนมาใส่ สังคมอาจสงสัย เฉพาะบัญชีที่พล.อ.ประวิตร แจกต่อป.ป.ช.มีทรัพย์สิน 87 ล้าน สมเหตุผลหรือไม่ที่ระดับรองนายกรัฐมนตรียอมเพื่อนมาใส่ และเพื่อนต้องนำหลักฐานการซื้อ หมายเลขประจำเครื่อง ใบเสร็จรับเงินภาษีมายื่นยื่น สังคมต้องการเห็นมาตรฐานตรวจสอบความโปร่งใสบุคคลที่จะให้คำตอบ คือ พล.อ.ประวิตร จึงต้องรอฟังคำชี้แจง

● แหวนเป็นตัวอย่างความโปร่งใส

เช่นเดียวกับนายอานวย คลังผา อดีต ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เมื่อสังคมเกิดคำถามและป.ป.ช.สั่งเรื่องให้ พล.อ.ประวิตร มาชี้ภายใน 30 วัน ก็เป็นโอกาสที่จะได้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ ถ้าชื่อหลังจากเข้ารับตำแหน่งก็ต้องมีใบเสร็จมายืนยัน ถ้าของเหล่านั้นเป็นของใครก็ต้องบอกที่มาที่ไปให้ได้เพื่อให้สังคมคลายสงสัย และเพื่อความสง่างามในการนั่งตำแหน่งรองนายกฯ ด้านความมั่นคงของตัวเองอีกทั้ง พล.อ.ประวิตร เข้ามาทำหน้าที่ในรัฐบาลพิเศษ ที่มีบทบาทว่านักการเมืองไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ ก็ควรทำตัวเป็นตัวอย่างในเรื่องความโปร่งใส ออกมาให้สังคมได้เห็น เพราะกรณีเช่นนี้มีนักการเมืองถูกถอนออก จากตำแหน่งมาแล้วหลายคน

● วิลาศไม่เชื่อกล้าแจง'นาฬิกาเพื่อน'

เมื่อเวลา 10.30 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการตรวจสอบนาฬิกาหรูและแหวนเพชรของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมว่าจะไม่ยื่นเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบ เนื่องจากไม่ไว้วางใจความสนิทสนมใกล้ชิดระหว่าง พล.อ.ประวิตร กับประธานป.ป.ช. ส่วนกรณีที่มีแหล่งข่าวใกล้ชิดพล.อ.ประวิตร ออกมาระบุว่า แหวนเพชรเป็นของมารดา และนาฬิกาหรูเป็นของเพื่อนนักธุรกิจนั้น ซึ่งเรื่องนี้พล.อ.ประวิตร เคยระบุว่าชี้แจงเป็นหนังสือ แต่วันยังไม่เห็น คงต้องรอดูหลังจากนี้ แต่โดยส่วนตัวไม่มั่นใจและไม่อยากจะเชื่อ

ว่า พล.อ.ประวิตร จะกล้าชี้แจงเช่นนั้น แต่ถ้าเป็นจริงตามที่รายงานข่าวระบุ และหากป.ป.ช.เชื่อ ส่วนตัวคิดว่าหน่วยงานแรกที่จะต้องถูกขู่ขู่ก็คือ ป.ป.ช. เพราะนั่นเท่ากับว่าต่อจากนี้ไปจะไม่สามารถปราบปรามการทุจริตได้ต่อไปอีกแล้ว

● วิจารณ์ตรวจสอบเรื่องโกงจริงจัง

นายวิลาศ ยังกล่าวถึงกรณีนี้ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมาน่าไม่รู้ว่านายกฯ แถลงจากใจจริงหรือใครรายงาน เพราะหลายเรื่องคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง จึงอยากฝากนายกฯ ลองตรวจสอบสิ่งที่แถลงว่าเป็นจริงหรือคลาดเคลื่อนอย่างไร และลองทบทวนว่าตอนทำรัฐประหารใหม่ ๆ ที่บอกว่าต้องการปราบปรามการทุจริต แรกๆ เหมือนจะดี แต่วันนี้อยากให้ย้อนกลับไปดูว่ามีปัญหาตรงไหนบ้าง ชัดเจนที่สุดคือเรื่องบ่อนการพนัน ก่อนทำรัฐประหาร 10 ขอยจะเจอสักขอย แต่ตอนนี้อย่างพื้นที่ฝั่งธนบุรีห่วยจับยี่มีทุกขอย อยากให้นายกฯ ส่งคนทีไว้วางใจไปตรวจสอบ เพราะในอดีตจ่ายให้ตำรวจ แต่ตอนนี้ต้องเสียเพิ่มให้อีกหน่วยงานหนึ่งคือทหาร ทำให้บ่อนเปิดเยอะขึ้นและถึขึ้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจไม่ดี คนว่างงานก็ไปเล่นมากขึ้น ซึ่งถือเป็นช่องทางทุจริต ส่วนการปราบปรามการทุจริตโดยตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ต้องยอมรับว่าตอนที่ตั้งศูนย์ใหม่ ๆ มีผลงานดี แต่หลังจากนั้นไม่นานศูนย์ก็เกือบจะหายสาบสูญไปไม่มีผลงานปรากฏ

ส่วนการประกาศคะแนนดัชนีชี้วัดค่าความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ หรือไอทีเอ นั้น คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็จะดีเฉพาะหน่วยงานที่มีคุณธรรม การที่ประกาศตัวเลขดัชนีชี้วัดโดยให้หน่วยงานต่างๆ จัดทำกันเอง เท่ากับเป็นดราประทับให้หน่วยงานนั้นๆ ว่าไม่มีการทุจริต มีการแจกถ้วยให้รางวัลกัน อย่างเป็นทางการ ส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย ได้คะแนนถึง 93.58% สูงเป็นอันดับ 5 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งๆ ที่มีเรื่องร้องเรียนเฉพาะที่เข้ายื่นมีจำนวนถึง 51 เรื่อง ทุกเรื่องที่ร้องมั่นใจว่าส่อโกงทุกเรื่อง นายกฯ กับป.ป.ช.

ต้องทบทวนว่าวิธีการจัดทำค่าดัชนีชี้วัดดังกล่าวมันใช้ไม่ได้กับประเทศไทย หากจะนำมาใช้ต้องปรับปรุงวิธี โดยให้มีหน่วยงานกลางหรือนำเอกชนคู่สัญญากับหน่วยงานต่างๆ มาร่วมประเมิน ไม่ใช่ให้คนมาประเมินเอง ถ้าคะแนนออกมาแบบนี้บอกเลยว่าองค์กรตรวจสอบอย่าง ป.ป.ช. สตง.ไม่ต้องไปตรวจสอบแล้ว เพราะยังได้คะแนนความโปร่งใสดีกว่าการปราบปรามเสียอีก ที่น่าอายคือกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่ดูแลการปราบปราม รวมถึงสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี ยังได้คะแนนน้อยกว่า แต่เที่ยวมาไม่ว่าจะจัดทุจริต สร้างความโปร่งใส

● "หมวดเจี๊ยบ" อัด "บิ๊กตู่" ไม่เปิดใจ

วันเดียวกัน ร.ท.หญิง สุนิสา ทิวากรดำรง อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ และหัวหน้าคสช. ไม่พร้อมเปิดใจรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ไม่ชอบให้ชาวบ้านพูดสวน หรือไม่มีความอดทนพอที่จะตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน หรือนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม คนแบบนี้อย่าสะเออะคิดเป็นนายกฯ ควรยอมออกไปจากการเมือง หลีกทางให้คนหน้าใหม่ที่มีความพร้อมมาลองทำงานบ้างเพื่อจะมีข้อเสนอใหม่ๆ ไอเดียดีๆ แก้ปัญหาบ้านเมือง อยู่ยัดติดเก้าอี้ไว้คนเดียวเลย สิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องรีบทำในตอนนี้คือปลดล็อกทางการเมืองให้เร็วที่สุด เปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชน สื่อมวลชนทำหน้าที่อย่างอิสระ เพื่อให้คนในสังคมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยไม่ต้องกลัวติดคุก เมื่อไหร่บ้านเมืองมีเสรีภาพ เมื่อนั้นสังคมอาจได้เห็นเพชรเม็ดใหม่ๆ ไม่ใช่พอมองเข้าไปในนครม.แล้วเห็นแต่สังกะสี ส่วนเรื่องคดีไม่ต้องห่วง ได้เจอกันแน่ ที่ บก.ปอท. เช้าวันพุธที่ 13 ธันวาคม เวลา 09.30 น. ซึ่งได้เชิญผู้แทนทางการทูตจากประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา รวมทั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

● ใก้อัดกลับบอกให้ว่ากันที่ศาล

ด้าน พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี ร.ท.หญิง สุนิสา ทิวากรดำรง หรือหมวดเจี๊ยบ อดีตรองโฆษกพรรคเพื่อไทย จะไปรับทราบข้อกล่าวหาที่กองบังคับการปราบ

ปราชญ์การกระทำความคิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ในฐานะความคิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 ในวันที่ 13 ธันวาคมนี้ โดย ร.ท.หญิง สุณิสา ระบุว่า จะเชิญผู้แทนจากต่างประเทศไปร่วมสังเกตการณ์ด้วย เนื่องจากอ้างว่าถูกกระทำนั้น ว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามหลักกฎหมาย ซึ่งไม่ทราบข้อกฎหมายคืบหน้า ว่ากรณีนี้สามารถเชิญใครไปร่วมสังเกตการณ์ได้หรือไม่ แต่ทุกคนทำงานตามกรอบหน้าที่ ซึ่งแจงไปตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งส่วนนี้เป็นหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ดำเนินการฟ้อง ร.ท.หญิง สุณิสา จากข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่มีเหตุผล และปรากฏอยู่บนโลกโซเชียล และตามสื่อ ร.ท.หญิง สุณิสา ก็ต้องไปรับฟังข้อกล่าวหาและสู้คดีไปตามกระบวนการยุติธรรม คิดที่ว่าไปตามผิด ถ้าถูกก็ไม่ว่ากัน เรื่องนั้นต้องไปดูกันที่ศาล คสช.ไม่ใช่ศาลที่จะสามารถตัดสินได้ เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม

● นายกฯขอบคุณ'ชน'ห่วงครัวเรือน

นอกจากนี้ พล.ท.สรรเสริญ ยังเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. รับทราบถึงกรณีที่น่ายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ส่งจดหมายเปิดผนึกเรื่องรายได้ต่อครัวเรือนประชาชนในภาคใต้ลดลง โดยนายกฯ ระบุว่า ในฐานะที่นายชวนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง รัฐบาลขอขอบคุณในข้อแนะนำและความห่วงใยที่มีต่อประชาชนทั่วประเทศ ส่วนกรณีที่ระบุว่ารายได้ต่อครัวเรือนในภาคเหนือและภาคใต้โดยรวมลดลง โดยเฉพาะใน จ.ระนอง ตรัง และยะลานั้น ต้องไปดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไร

“จากการลงพื้นที่ของนายกฯ และรัฐบาลไปพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในหลายโอกาส ได้พบเห็นกับตัวว่า จังหวัดเหล่านั้นยังไม่ได้รับการพัฒนาน่าที่ควร ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การประกอบอาชีพที่ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 ทำการเกษตรแบบดั้งเดิม อาทิ ปลูกยางพารา และปาล์มเท่านั้นเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้มีผู้คนอีกไม่น้อยที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ หากย้อนกลับไปดูสภาพเศรษฐกิจของประเทศก่อนปี 2557 จะพบว่าบ้านเมืองประสบปัญหาอย่างหนักเพราะปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองจนรัฐบาลหลายยุคไม่

สามารถขับเคลื่อนงานสำคัญที่จะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่เมื่อรัฐบาลนี้ได้เข้ามาบริหารประเทศ ได้ทำงานอย่างหนักจนทำให้เวลานี้เศรษฐกิจโดยรวมเริ่มดีขึ้น มีตัวเลขทางเศรษฐกิจจากสำนักต่าง ๆ ยืนยันอย่างชัดเจน” พล.ท.สรรเสริญ กล่าว

● ยันรัฐบาลทำไปแล้วหลายเรื่อง

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวด้วยว่า การจะทำให้รายได้ระดับครัวเรือนของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยเพิ่มสูงขึ้นนั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง และไม่ใช่เรื่องง่าย เชื่อว่าทุกรัฐบาลย่อมทราบดี แต่หลายเรื่องที่น่ายชวนให้คำแนะนำนั้นรัฐบาลนี้ได้ลงมือทำแล้ว ทั้งการดึงอัตลักษณ์ของชุมชนมาส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือการสนับสนุนให้เกษตรกรทำอาชีพเสริมนอกจากการปลูกพืชแบบเดิมๆ และมีหลายเรื่องที่กำลังดำเนินการอยู่ อาทิ การแปรรูปสินค้าเกษตรโดยใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับราคาสินค้าให้สูงขึ้น การรวมกลุ่มเกษตรกร สนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน รวมไปถึงบริษัทประชารัฐที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แต่ทุกอย่างจะไม่เกิดความสำเร็จถ้าทุกฝ่ายไม่ร่วมมือกันหรือรอแต่ความช่วยเหลือจากภาครัฐ

“ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ติดตามข้อมูลรายละเอียดสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งประเทศอยู่เสมอผ่านคณะกรรมการหลายชุด และไม่เคยมองข้ามเรื่องนี้ จึงพยายามปรับรูปแบบ วิธีการทำงาน และการจัดสรรงบประมาณหรือโครงการที่มุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน เช่น การกำหนดให้มีแผนบูรณาการบริหารและงบประมาณแบบใหม่มีภาค 6 ภาค (เหนือ-กลาง-อีสาน-ใต้-จังหวัดชายแดนภาคตะวันออก) มีกลุ่มจังหวัดแต่ละจังหวัด โดยแต่ละกลุ่มจังหวัดจะมีจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มเพื่อให้การพัฒนาทุกด้านสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่มากที่สุด” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว

● ชง3มาตรการดันราคาขายเข้ากรม.

วันเดียวกัน นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้เสนอ

มาตรการผลักดันราคาขายพารา 3 มาตรการเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม เพื่อให้ราคาขายขึ้นและช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางได้เร็วที่สุด ส่วนแท็กเกจแก๊สน้ำ ช่วยลดหนี้สินเกษตรกรรายจน 3.96 ล้านครัว

อ่านต่อหน้า 15

ต่อจากหน้า 4

บิ๊กป้อม

ขณะนี้ นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรฯ กำลังร่างแผนแก๊สน้ำ ที่นำพาอาชีพรายบุคคลร่วมกับ 4 หน่วยงานตามที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ สั่งการให้นำเสนอเข้าครม.ภายใน 2 สัปดาห์นี้เพื่อประกาศเป็นของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกร นอกจากนี้ในวันที่ 14 ธันวาคม จะประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ทุกจังหวัด สั่งการให้เร่งดูแลปัญหาผลผลิตเกษตรกรทุกชนิด นำมาวางแผนแก้ไขล่วงหน้า และหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรช่วงฤดูแล้งเพื่อให้มีรายได้ ทำระบบกระจายแหล่งน้ำให้ทั่วถึงโดยกรมชลประทาน และกรมพัฒนาที่ดินเร่งขุดบ่อน้ำขนาดเล็ก ขุดสระที่เกษตรกรแจ้งความต้องการเข้ามาไว้ และเร่งสำรวจความต้องการของเกษตรกรสวนยางเพื่อสอดคล้องกับโครงการลดพื้นที่ปลูกยางตามข้อสั่งการของนายกฯ ที่ให้ปรับเปลี่ยนไปทำเกษตรผสมผสานหรืออาชีพอื่น โดยต้องช่วยปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างความมั่นใจให้เกษตรกร

“ในช่วงวันหยุดได้เขียนส่งไลน์กลุ่มให้ข้าราชการกระทรวงฯ ในเรื่องร่วมคิดร่วมทำประจำสัปดาห์เพื่อเกษตรกร มีใจความว่าพวกเราโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศมีปัญหาอุปสรรคในการทำงาน หรือมีข้อเสนอแนะ หรือมีโครงการที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานแล้ว ขอให้รายงานมายังกระทรวงเกษตรฯ ด้วย เพื่อส่วนกลางจะได้นำมาขยายผลหรือปรับปรุงแก้ไขให้งานของเราเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรให้มากที่สุดในปีเป้าหมายเดียวกันคือ การช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจร สิ่งสำคัญพื้นฐานคือพัฒนาแหล่งน้ำหรือการหาน้ำให้มีประจำพื้นที่แก่เกษตรกร ให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก โดยแยกเป็นรายจังหวัดหรือรายภาคคร่าวๆ เพื่อให้เห็นภาพว่าพื้นที่ใดมีแหล่งน้ำเพียงพอแล้ว

หรือไม่อย่างไร ให้ชาวบ้านหรือชาวสวนยาง ออกแรงงาน ส่วนราชการซื้อวัสดุให้ชาวบ้าน มาร่วมกันทำได้ หรือในบางแห่งอาจร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำธนาคารน้ำใต้ดิน สำหรับขบประมาณดำเนินการ หากมีงบประมาณประจำปีตามแผนงานอยู่แล้ว ก็ให้รีบดำเนินการหรือขอรับการสนับสนุน จากงบประมาณพัฒนาจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต่อ ยอดขยายผล โครงการ 9101 หรือประสานงานภาคธุรกิจ เอกชนในพื้นที่ที่มีงบประมาณดูแลสังคม (ซีเอสอาร์) หรือทำโครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณกลางสำรองจ่ายมาที่กระทรวง ก็ได้” นายกฤษณา กล่าว

● แพ็กเกจแก้จนเข้าครม.ก่อนสิ้นปี

ด้านนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรี และสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าแพ็กเกจ แก้จน ลดหนี้เกษตรกร 3.96 ล้านครัวเรือนว่า ในวันอังคารนี้ จะเรียกประชุมหน่วยงานภายใน กระทรวงเพื่อขยายแนวทางในการทำงาน ร่วมกัน 4 หน่วยงาน อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) และจะประชุมร่วมกัน 4 หน่วยงานภายใน สัปดาห์นี้เพื่อเตรียมเสนอเข้าครม.ในสัปดาห์ สิ้นสุดท้ายของปีนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ เกษตรกร

● “องอาจ” จี้รัฐบาลแก้หนี้ครัวเรือน

ขณะที่นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รอง หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความ พยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากของ รัฐบาลหลังการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า เป็นเรื่องที่ผู้รับผิดชอบในการแก้ไข ปัญหา เศรษฐกิจมองเห็นปัญหา และรับรู้ว่าปัญหา เศรษฐกิจฐานรากส่งผลกระทบต่อประชาชน คนธรรมดาที่หาเช้ากินค่ำอย่างไร อย่างไรก็ดี จากการติดตามการทำงานของรัฐบาลพบว่าถึง แม้รัฐบาลจะพยายามโฆษณาว่าเศรษฐกิจดีขึ้น ทั้งเรื่องการส่งออกการท่องเที่ยวก็ขยายตัว การ ลงทุนของเอกชนมีมากขึ้น โดยดูจากการนำ เข้าเครื่องจักร และสินค้าทุน แต่ในความเป็น จริตที่สัมผัสได้พบว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ที่รัฐบาลกล่าวอ้างยังไม่มีการกระจายตัวเท่าที่ ควร รายได้เกษตรกรยังขยายตัวไม่มาก ราคา สินค้าเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่รัฐบาลก็ ไม่มีมาตรการอุดหนุนราคา รวมทั้งผลกระทบ จากภัยแล้งปีที่แล้วก็ทำให้เกษตรกรมีหนี้เพิ่ม

ขึ้น ซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อในต่างจังหวัด นายองอาจ กล่าวต่อว่า นอกเหนือจาก นั้นกับดอกเบี้ยที่ต่ำทำให้เกษตรกรที่เป็นคนส่วน ใหญ่ของประเทศไม่มีกำลังซื้อ ไม่สามารถจับ จ่ายใช้สอยได้คล่องเหมือนที่ผ่านมา มาจาก ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ดูเหมือนจะชะลอลงบ้าง แต่ยังอยู่ระดับสูงที่ 78% ต่อจีดีพี ถือว่าสูง เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงอยากฝากให้ทีมงานเศรษฐกิจของ รัฐบาลเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนให้ ได้ผลมากขึ้น

● “สมศักดิ์”หวังสุโขทัยได้งบ5พันล้าน

วันเดียวกัน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตร.ส.สุโขทัย และส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงกรณี พ.ล.อ.ประยุทธ์ จะนำคณะรัฐมนตรี (ครม.) ลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่ จ.พิษณุโลกและสุโขทัย ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม ว่า ทราบว่าครม.จะมาประชุมที่ จ.สุโขทัย ในช่วงปลายปีนี้ ถือเป็นโอกาสดีมากๆ ของ จ.สุโขทัย ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยจะ ได้นำเสนอของขบประมาณเพื่อพัฒนา จ.สุโขทัย ในส่วนของท้องถิ่นหรือท้องที่จะได้มีโอกาสนำ เสนอปัญหาและรายงานการแก้ปัญหาต่างๆ ของประชาชน จ.สุโขทัย โดยการนำของนายก องค์กรการบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สุโขทัย ซึ่ง งานนี้ถ้า จ.สุโขทัย ได้งบประมาณน้อยกว่า 5 พันล้านบาท ถือว่าขาดทุน แต่มันใจว่าผู้ว่าฯ และนายกอบจ.สุโขทัย จะทำหน้าที่อย่างหนัก เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม ในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้งบประมาณมาพัฒนา จ.สุโขทัยอย่างเต็มที่ รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง เช่น พิจิตร กำแพงเพชร ตาก แพร่ อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก ตนคิดว่าทุกคนคงตื่นเต้น ดีใจ ตามคำโบราณที่กล่าวว่า “ช้างเหยียบนา พญาเหยียบเมือง” หมายความว่าคนที่อยู่ใน เมืองนั้นๆ จะต้องเตรียมตัวและหาโอกาสที่จะ เข้าพบ หากใครมีความสามารถเข้าถึงและพูด คุยได้ ความเจริญรุ่งเรืองก็จะตามมา

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า อยากช่วยนำ ความคิดของบุคคลจากหลากหลายนำเสนอซึ่ง มี 3 เรื่องคือ 1.การแก้ปัญหาความยากจนของ ประชาชน ด้วยโครงการนำร่องให้ประชาชนยืม ไปเลี้ยง โดยคิดตามจำนวนน้ำหนักเป็นกิโลกรัม ไม่ใช่ชั่งยืมเป็นเงิน เมื่อยืมไปแล้วครบ 10 ปี หรือในระยะเวลา 10 ปี ถ้าราษฎรที่ยืมไปมี ความพร้อมที่จะนำกลับมาคืนก็ให้นำมาคืน

ตามจำนวนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมจากจำนวนที่ ยืมไป 2.เรื่องการสร้างความปลอดภัย เมื่อเรา ได้พูดคุยกับผู้มีอำนาจเต็มแล้ว เชื่อว่าคงเป็น เรื่องง่ายมาก ๆ อาจมีการขอตั้งรัฐมนตรีมนูญ บางมาตราชั่วคราวเป็นเวลา 1 ปีเพื่อความ ปลอดภัยในประเทศ ส่วนโรดแมปจะเป็น อย่างไรนั้นคงต้องใช้เวลาในการพูดคุยอธิบาย ทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน 3.การสร้างเงื่อนไข แก่งเสียดินที่เป็นเรื่องยากสำหรับรัฐบาลเลือก ตั้ง แต่รัฐบาลที่มีอำนาจเต็มสามารถทำได้ ทั้งนี้ ถ้าสร้างเงื่อนไขนี้ ปัญหาหมักหมมจะหมดไป ไม่ใช่เฉพาะ จ.สุโขทัย หรือจังหวัดในกลุ่มนำยม ที่ได้ประโยชน์ แต่จะได้ประโยชน์กันถ้วนหน้า จนถึงกรุงเทพฯ

● โยนปธ.ตัดสิน2ว่าที่กต.สายศาล

วันเดียวกันนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ถึงการเลือกกต. ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา หลังท้วงติงว่าการคัดเลือกอาจไม่ถูกต้อง โดย ระบุว่าอะไรเกิดขึ้นในการประชุมคัดเลือกกต. ในที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาการประชุมครั้งแรก วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 การเลือกตั้ง เป็นการลงคะแนนด้วยบัตร โดยในขั้นแรก บัตรที่เตรียมการมาใส่หมายเลขของบัตร ซึ่ง สามารถไปตรวจเช็คภายหลังได้ว่าบัตรนี้เป็น ของใคร ลงคะแนนให้แก่ใคร มีการอภิปราย ว่า การลงคะแนนดังกล่าวจะไม่เป็นความลับ เนื่องจากสามารถตรวจสอบได้ว่าใครลงคะแนน ให้ใคร กระทั่งต้องให้รองประธานศาลฎีกา จำนวน 6 ท่าน ไปประชุมกันหลังบัลลังก์ ไป หาข้อสรุปว่า สมควรใช้บัตรแบบใด โดยตาม ข้อบังคับการประชุมของที่ประชุมใหญ่ศาล ฎีกากว่า หากเกิดปัญหาในการประชุมให้รอง ประธานศาลฎีกาไปประชุมปรึกษาหารือเพื่อ หาข้อยุติ ซึ่งผลการปรึกษาหารือเสียงข้างมาก เห็นชอบให้อาหมายเลขกำกับบัตรลงคะแนน ออกจึงให้จัดพิมพ์บัตรใหม่ที่มีเพียงหมายเลข ของผู้สมัครขึ้นใหม่และใช้เป็นบัตรลงคะแนน การลงคะแนนให้การคัดเลือกกต.ครั้งแรก จึง เป็นการที่ผู้พิพากษาแต่ละคนทำเครื่องหมาย ลงในบัตรลงคะแนนที่ไม่มีหมายเลขกำกับ และนำบัตรลงคะแนนดังกล่าวไปหย่อนในหีบ บัตร และนับคะแนนหลังจากการลงคะแนน สิ้นสุดลง

นายสมชัย ยังระบุว่า การประชุมครั้งที่ สองในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีการแก้ไข ข้อบังคับการประชุมว่า หากมีปัญหาในการ ประชุม แทนที่จะให้รองประธานศาลฎีกาเป็น

ผู้วิจัยฯ ให้ใช้มติจากที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาแผนก เมื่อทักท้วงว่าสมควรใช้บัตรเลือกตั้งที่มีหมายเลขกำกับ เพื่อให้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย จึงขอมติจากที่ประชุมใหญ่ว่าสมควรใช้บัตรเลือกตั้งแบบใดจึงถือเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ที่ประชุมใหญ่มีมติ 86:77 ให้ใช้บัตรเลือกตั้งเหมือนกับการประชุมครั้งแรก คือใช้บัตรเลือกตั้งที่ไม่มีหมายเลขกำกับบัตรที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครลงคะแนนให้แก่ใคร การลงคะแนนในการคัดเลือกกต.ครั้งที่สอง จึงเป็นการที่ให้ผู้พิพากษาแต่ละคนทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนที่ไม่มีหมายเลขกำกับ เช่นเดียวกับการลงคะแนนครั้งที่ 1 ทั้งหมดนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งประธาน กต.ในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยกต.จะต้องเป็นผู้วินิจฉัยว่า เป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผยตรงตามมาตรา 12 วรรคสาม ของพ.ร.ป.ว่าด้วยกต.หรือไม่

● วัฒนาเห็นได้กลิ่นศพเผด็จการ

ขณะที่นายวัฒนา เมืองสุข แกนนนำพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว Watana Muangsook ในหัวข้อ “เกือบได้เวลาแล้ว” โดยระบุว่า วานนี้ซึ่งเป็นวันรัฐธรรมนูญ ไม่ได้ไปร่วมทำกิจกรรมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพราะติดการแข่งขันฟุตบอลกับทีมสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย บังเอิญทำเสียทีมหายเลยเอาเสียของตัวเองมาได้แทน ยืนยันว่าเป็นเสียที่ไม่ได้เอาของแม่หรือยืมเพื่อนมาได้ ข้อความที่ปรากฏบนหน้าอกเสื้อตรงกับความรู้สึกทุกประการ ช่วงนี้ต้องอยู่กับทนายสมาคมทนายความแทบทุกวันเพราะคดีเยอะ แดมเผด็จการยังจองเวรหาช่องทางเพิ่มคดีให้หม้ออีก ระหว่างเล่นบอลผมได้กลิ่นประชาธิปไตยลอยมาผสมกับกลิ่นที่คล้ายศพถูกเผา เดว่าน่าจะเป็นศพพวกเผด็จการที่กำลังสะตูดขาตัวเองเพราะลุกแกอำนาจ จึงขอให้ประชาชนทุกท่านหมั่นออกกำลังรักษาสุขภาพจิตใจไว้ให้ดี อีกไม่นานจะได้ร่วมกันทำความสะอาดบ้านแซ็กบิลพวกที่ถ่วงความเจริญเหล่านี้ อีกไม่นานเกินรอครับผมรับรอง

● ลุ้น 15ธ.ค.อัยการนัดสั่งคดีกบฏ

มีรายงานจากสำนักงานอัยการสูงสุดว่าในวันที่ 15 ธันวาคม อัยการสำนักงานคดีพิเศษมีการนัดเรียกผู้ต้องหาในคดีชุมนุมของ

คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) มาเพื่อฟังคำสั่งคดี ซึ่งขณะนี้คณะทำงานอัยการอยู่ระหว่างการพิจารณาพยานหลักฐาน และนำส่งผู้บังคับบัญชาระดับสูงพิจารณา จึงยังไม่แน่ชัดว่าในวันที่ 15 ธันวาคม คณะทำงานจะสามารถมีคำสั่งคดีกบฏ กปปส.ได้หรือไม่ ทั้งนี้การนัดฟังคำสั่งดังกล่าวเป็นการนัดประจำเดือนที่ตัวผู้ต้องหาจะต้องมารายงานตัว หรือส่งทนายมาเพื่อมารายงานตัวและฟังคำสั่งอัยการ ซึ่งอาจจะมีการนัดให้มาฟังคำสั่งอีกครั้งก็ได้ หากพิจารณาสำนวนพยานหลักฐานเสร็จสมบูรณ์

● โพลล์ชี้คสช.ควรเข้มงวดน้ำเมา

ด้าน ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลโพลล์เรื่องเสียงสังคมถ้าจะแก้ ก.ม.คุมน้ำเมา กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 2,204 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม ที่ผ่านมา พบว่าประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.5 เป็นห่วงเด็กและเยาวชนจะกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่ของธุรกิจน้ำเมา เหล้า เบียร์ ไวน์ ในขณะที่ร้อยละ 19.5 ไม่ห่วง นอกจากนี้ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.6 ระบุผลกระทบจากโทษของการดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ ได้แก่ อุบัติเหตุจะมากขึ้น ถ้ามีการแก้ไขกฎหมายยกเลิกการคุมเหล้าเบียร์ ไวน์ ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มธุรกิจน้ำเมา รองลงมาคือร้อยละ 77.9 ระบุการทะเลาะวิวาท จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.4 ระบุ ความรุนแรงจะมากขึ้น ร้อยละ 65.6 ระบุ การคุกคามทางเพศ ช่มชู้เด็ก สตรี จะเพิ่มร้อยละ 50.8 ระบุ เหตุอาชญากรรมจะเพิ่มร้อยละ 46.9 ระบุ คนเมาเหล้าเบียร์ จะเพิ่มร้อยละ 34.3 ระบุ คนเป็นโรคร้ายมะเร็งและพิษสุรา จะเพิ่มตามลำดับ ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.7 ระบุรัฐบาลและคสช. ควรเข้มงวดคุมเหล้า เบียร์ ไม่แก้กฎหมายเป็นของขจัญญ์ใหม่ให้แก่เด็กและเยาวชน และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.6 ระบุ ถ้าแก้กฎหมายคุมเหล้า เบียร์ ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มธุรกิจจะเกิดผลเสียต่อสังคมโดยรวมมากกว่า

● สนช.ชงขยายเวลาปลดล็อก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในขณะที่พรรคการเมืองกำลังเรียกร้องให้ คสช.ปลดล็อกเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวทำกิจกรรมทางการเมืองได้ โดยยกเหตุเรื่องกฎหมายพรรคการเมืองที่กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการของพรรคการเมือง ล่าสุดมีความพยายามจากสนช. ในการช่วยปลดล็อกเรื่องดังกล่าวโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีระบุว่า ทางสนช.ได้ส่งข้อเสนออย่างไม่เป็นทางการมายังรัฐบาล โดยให้แก่โฆษกเฉพาะกาลในพ.ร.ป.พรรคการเมือง เพื่อขยายกรอบเวลาออกไป ซึ่งรัฐบาลได้รับข้อเสนอดังกล่าวไว้ และส่งให้คสช.พิจารณา ส่วนจะใช้มาตรา 44 หรือไม่นั้น เห็นว่าเมื่อข้อกฎหมายติดขัดก็ต้องใช้วิธีทางกฎหมายเข้ามาแก้ปัญหาอย่างไรก็ตามทุกฝ่ายรู้กรอบเวลาอย่างดีหากไม่ทันตามกรอบเวลาคสช.ก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ขณะเดียวกันนายสมชาย แสวงการ สมาชิกสนช.ยอมรับว่า สนช.จะหารือเรื่องดังกล่าวในสัปดาห์หน้า เพื่อเสนอแนวทางให้แก่รัฐบาล หากจำเป็นต้องแก้พ.ร.ป.พรรคการเมือง ก็ต้องพิจารณาว่าจะให้สนช.เข้าข้อเสนอแก้ไขหรือให้กรม.เสนอแก้ไข พร้อมยืนยันว่าการปฏิบัติตามพ.ร.ป.พรรคการเมือง สามารถดำเนินการตามกรอบที่วางไว้ได้ โดยไม่ถึงทางตันอย่างที่พรรคการเมืองกังวล

● ขี้ปลดล็อกต้องรอดมติ “คสช.”

วันเดียวกัน พล.อ.ประวิตร ให้สัมภาษณ์อีกครั้งถึงกรณีที่ดินดำโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส้ารวจความคิดเห็นประชาชนสนับสนุนให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ปลดล็อกพรรคการเมืองหรือ การจะปลดล็อกให้พรรคการเมืองหรือไม่ในช่วงนี้ ยังไม่ทราบว่าจะปลดล็อกให้เมื่อใด เพราะคสช.ยังไม่ได้มีการประชุมในเรื่องดังกล่าว จะให้ตอบเป็นแนวความคิดเดียวไม่ได้หรอก ดังนั้น ขอให้คสช.ประชุม และมีมติในเรื่องนี้อย่างเป็นทางการก่อนถึงจะมีความชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไ่ ขณะเดียวกันปัจจัยสำคัญที่จะปลดล็อกให้พรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้นั้นต้องให้ฝ่ายข่าว คสช.ประเมินสถานการณ์ภาพรวมของประเทศก่อนว่าควรจะปลดล็อกหรือไม่

จีหน่วยงาน จัดแผนปี'61 อุ่มเกษตรกร

โพสต์ทูเดย์ - “กฤษฎา” ส่งหนังสือเวียนถึงหน่วยงานสังกัดเร่งทำแผนปฏิบัติงานปี 2561 มุ่งแก้ความเดือดร้อนเกษตรกร

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือแจ้งข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ให้ดำเนินการตามนโยบายเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ทั้งนี้ได้กำชับให้เร่งรัดเรื่องการจัดหาแหล่งน้ำขนาดเล็กและการพัฒนายกระดับราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำหลายรายการ เช่น ยางพาราและปาล์มน้ำมัน

ทั้งนี้ ได้ให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเร่งรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก เช่น บ่อหรือสระ ที่กรมได้ไปดำเนินการไว้ในพื้นที่ต่างๆ ว่าครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยของประชาชนมากน้อยเพียงใด ที่ไหนบ้าง โดยแยกเป็นรายจังหวัดหรือรายภาค เพื่อให้เห็นภาพว่าพื้นที่ใดมีแหล่งน้ำเพียงพอแล้วหรือไม่อย่างไร เพื่อจะได้วางแผนในการทำงานก่อนฤดูแล้ง และหาแนวทางที่จะเสริมแหล่งน้ำในพื้นที่สวนยางเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรลดพื้นที่การปลูกยางและไปปลูกพืชอื่น

“ถ้าพวกเราท่านใดที่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญการพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำในสวนยางหรือพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ช่วยเสนอแนะกรมพัฒนาที่ดินหรือพวกเราที่อยู่ในพื้นที่ด้วย เช่น การทำหลุมขมครกหรือแก้มลิงเก็บน้ำ/การชักน้ำลงคลองไส้ไก่หรือการสร้างเหมืองฝายชะลอน้ำหรือเก็บน้ำ โดยใช้วัสดุธรรมชาติในพื้นที่มาทำแหล่งน้ำดังกล่าว โดยให้ชาวบ้านหรือชาวสวนยางได้ออกแรงงาน แล้วส่วนราชการซื้อวัสดุให้ชาวบ้านมาร่วมกันทำก็ได้” นายกฤษฎา กล่าว

นอกจากนั้น หากพื้นที่ใดมีเกษตรกรรวมตัวกันในกลุ่มเกษตรกรตามลักษณะอาชีพ หรือจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตร หรือการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนอย่างได้ผลดี ขอให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ได้ช่วยสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรเหล่านั้นให้เป็นต้นแบบ หรือขอมาเป็นวิทยากรขยายผลการรวมกลุ่มในพื้นที่ให้มากขึ้นด้วย

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ปัจจุบันบ่อน้ำขนาดเล็กหรือบ่อจืดที่กรมดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง มีคำร้องขอจากเกษตรกรทั่วประเทศประมาณ 7 แสนบ่อ ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 4 แสนกว่าบ่อ และในปี 2561 มีงบประมาณจะดำเนินการอีก 4.5 หมื่นบ่อ ส่วนปี 2560 ดำเนินการได้ 4.4 หมื่นบ่อ ซึ่งบ่อเก็บน้ำมีขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ราคา 1.78 หมื่นบาท/บ่อ ■

ค่าแรง300-ป.ตรี1.5หมื่น/เดือน ไทยรูดหน้าแก้จน

คลังเผยเกณฑ์'เวสต์แบงก์' เก็บข้อมูลยาวตั้งแต่ปี2545 'กฤษฎา'ซงแก้อย่างเข้าครม.

เวสต์แบงก์แจงจัดเกรดไทยรูดหน้าแก้จน ชี้ความสำเร็จนโยบายรัฐช่วง 13 ปี ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ดูกลุ่มคนยากจน ปรับรายได้ จบ ป.ตรีไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ค่าแรง

คลังแจงไทยแจ้งแก้จน

กรณีที่ธนาคารโลก (เวสต์แบงก์) รายงานการศึกษาวิจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และแปซิฟิก ชื่อ ไรดิ้ง เดอะ เวฟ ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม และยกให้ไทยกับมาเลเซียเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการแก้ปัญหาความยากจน และจัดไทยอยู่ในประเทศที่มีความรุ่งเรืองรูดหน้า เพราะสามารถขจัดความยากจนในประเทศได้สำเร็จและมีแนวโน้มการมีสัดส่วนของครัวเรือนชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน โดยผลสำรวจดังกล่าวด้านความรู้สึกคนหลายกลุ่ม เช่น นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) มองว่าหากรัฐบาลยกผลสำรวจธนาคารโลก ระบุม่าอิงเป็นมาตรฐานทำให้แน่ เพราะข้อเท็จจริงหากจะคำนวณค่าเฉลี่ยรายได้ ควรต้องเอารายได้ของบุคคลที่มีรายได้น้อยไม่ใช่

คนมีรายได้ปานกลางถึงมาก นอกจากนี้นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ทำหนังสือถึงรัฐบาลเรียกร้องแก้ไขปัญหากรณีรายได้ของคนใน 3 จังหวัดภาคใต้ลดลาประกอบ ด้วย จ.ตรัง หนอง และยะลา

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ขอกล่าวถึงผลสำรวจของเวสต์แบงก์ ก่อน แบ่งระดับสถานะทางเศรษฐกิจเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย คนยากจน, คนยากจนปานกลาง, คนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจเปราะบาง (เสี่ยงต่อการตกลงสู่ระดับความยากจน), คนที่มีสถานะเศรษฐกิจมั่นคง, และชนชั้นกลาง โดยการแบ่งระดับสถานะทางเศรษฐกิจดังกล่าว คนยากจนที่สุดในความหมายของเวสต์แบงก์คือใช้เงินไม่ถึง 1.9 เหรียญสหรัฐต่อวัน หรือประมาณกว่า 60 บาทต่อวัน ประมาณ 1,800 บาทต่อเดือน หรือ 21,600 บาทต่อปี, คนยากจนปานกลาง ใช้เงินในระดับ 1.9-3.1 เหรียญสหรัฐต่อวัน หรือประมาณ 60-100 บาทต่อวัน หรือ 3,000 บาทต่อเดือน หรือ 36,000 บาทต่อปี ซึ่งในกลุ่มนี้รายได้ต่ำกว่ารายได้ขั้นต่ำของไทย

กำหนดไว้ 300 บาทต่อวัน ส่วนกลุ่มคนชนชั้นปานกลางเวสต์แบงก์มองการใช้เงิน 15 เหรียญต่อวัน หรือ 500 บาทต่อวัน หรือ 15,000 บาทต่อเดือน เท่ากับค่าจ้างขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี

ขึ้นผลปรับค่าจ้าง-เงินป.ตรี

"ผลสำรวจดังกล่าวเป็นการมองตั้งแต่ปี ค.ศ.2002 ถึง ปี 2015 เป็นเวลา 13 ปี ซึ่งถ้าดูนโยบายของไทยในช่วงปีดังกล่าว มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมาหลายรอบ มีการช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนหลายนโยบาย รวมถึงนโยบายปรับค่าแรงในกลุ่มคนจบปริญญาตรีให้อยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือน ทำให้กลุ่มคนยากจน และยากจนปานกลางของไทยลดลง จึงทำให้เวสต์แบงก์มองคนไทยว่ามีรายได้มากขึ้น เมื่อมีการจัดอันดับเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคไทยจึงถือว่าอยู่ระดับบนๆ โดยประเทศที่ต่ำกว่าไทย เช่น จีน มองโกเลีย เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่น" น.ส.กุลยา กล่าว

สวัสดิการรัฐดีอันดับไทยดีขึ้น

น.ส.กุลยา กล่าวว่า ส่วนคนมองว่าผลสำรวจเวสต์แบงก์ด้านความรู้สึกนั้น อาจมองคนละมุม มองจากฐานข้อมูลต่างกัน และมองตัวเลขคนละอย่าง ซึ่งรัฐบาลไทยและกระทรวงการคลังไม่ได้ละเลยกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในไทย ที่ผ่านมามีนโยบายขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ พยายามให้กลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 1 แสนบาทต่อปี เป็นเกณฑ์ความยากจนที่กระทรวงการคลังตั้งไว้ มีรายได้เพิ่มขึ้น ในระยะแรกมีมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น ววงเงิน 200-300 บาทต่อเดือน เพื่อ

นำไปซื้อของร้านธงฟ้า วงเงินขึ้นรถเมล์ 500 บาทต่อเดือน รถไฟ 500 บาทต่อเดือน รถ บขส. 500 บาทต่อเดือน และในระยะที่ 2 (เฟส 2) กำลังดำเนินการร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มรายได้ให้กลุ่มคนที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยทั้ง 11.4 ล้านคน โดยคาดว่าจะมีการเสนอมาตรการเข้า ครม.ภายในเดือนธันวาคมนี้ เริ่มใช้มาตรการช่วงเดือนมกราคม 2561

“แนวทางที่ไทยกำลังเดินอยู่สอดคล้องกับข้อเสนอของเวสต์แบงก์ ที่เสนอให้ดูแลและช่วยเหลือกลุ่มคนรายได้น้อยในสังคมให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน สร้างโอกาสให้กลุ่มคนยากจนเข้าถึงแหล่งเงินทุน และเข้าถึงอาชีพ เพื่อดูแลไม่ให้กลุ่มคนเหล่านี้กลับไปยากจนอีกในอนาคต รวมถึงไทยเองมีสวัสดิการสังคม เช่น หลักประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค ถือเป็นภาระดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกับข้อเสนอเวสต์แบงก์ ดังนั้นไทยจึงมีอันดับที่ดีขึ้นมาก” น.ส.กุลยา กล่าว

หนี้สูง-กำลังซื้อฝืดผุดยอดค้าปลีก

นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า นับแต่ปี 2556 อุตสาหกรรมค้าปลีกเติบโตลดลง ปัจจัยหลักเกิดจากเศรษฐกิจประเทศโดยรวมอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในเชิงมหภาค ซึ่งต้องรอผลจากการดำเนินการอีกหลายปี รวมถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคระดับฐานรากยังไม่ดีขึ้นและการมีหนี้ครัวเรือนสูง นอกจากนี้ยังพบว่ามูลค่ายอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคลดลงอีกด้วย ด้านภาคครัวเรือนผู้บริโภคระดับกลางยังติดอยู่กับหนี้เครดิตการ์ด การลงทุนภาคเอกชนยังไม่ฟื้นตัว และสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มไม่ค่อยดีเท่าที่ควร จนถึงปี 2560 ช่วง 9 เดือนแรกเติบโต 2.8-3.0% ถืออยู่ในระดับทรงตัว โดยเติบโตเด่นเกือบทุกหมวดสินค้าแต่ลักษณะกระจุกตัวที่เฉพาะในกรุงเทพฯและหัวเมืองหลักๆ ที่เติบโตหลักคือสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต ในกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางขึ้นไป ส่วนสินค้าในห้างสรรพสินค้ายังคงได้รับผลกระทบจากบรรยากาศการจับจ่ายที่ยังไม่ปกติ และราคาสินค้าไม่เอื้ออำนวยจับจ่ายแก่นักท่องเที่ยว เนื่องจากภาวะภาษีนำเข้าของสินค้าแบรนด์หรูยังสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่มีนโยบาย

ลดภาษีแบรนด์หรู จนก่อให้เกิดข้อบึงเคลสทิเนชั่น เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยว เช่นเดียวกับหมวดแต่งบ้านและเครื่องใช้ภายในบ้าน และไฟฟ้ายังไม่เติบโตเท่าที่ควร ผลจากความซบเซาของอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ และหมวดอาหารที่เน้นจับกลุ่มลูกค้าระดับกลางลงล่าง ยังคงประสบปัญหาการเติบโต เนื่องจากกำลังซื้อในกลุ่มกลางลงล่างยังอ่อนแอ มาตรการการผลักดันงบประมาณการใช้จ่ายภาครัฐลงสู่ฐานรากแม้เริ่มมีประสิทธิภาพและส่งผลให้เกิดกำลังซื้อเพิ่มขึ้นแต่ก็เป็นไปค่อนข้างช้า

ลดรับปีใหม่ช่วยฟื้นจับจ่ายคึกคัก

นางสาวจริยา กล่าวถึงสถานการณ์ค้าปลีกไตรมาส 4/2560 ว่า เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวของกำลังซื้อมากขึ้น ผลจากอารมณ์การจับจ่ายเริ่มฟื้นตัวและมาตรการรัฐบาลในการผลักดันงบประมาณลงสู่เศรษฐกิจฐานรากเริ่มสัมฤทธิ์ผล ประกอบกับเข้าสู่ช่วงเทศกาลจับจ่ายปลายปี ส่งผลให้ไตรมาส 4 ปีนี้ดีกว่าปีก่อน แม้ว่ามาตรการช่วยชาติปีนี้ดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน แต่ช่วยกระตุ้นผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อปานกลางถึงสูง ขณะที่โครงการ “รวมใจ เพิ่มสุข ซ้อปสนุก ลดรับปีใหม่” วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ถึง 4 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นการร่วมมือจากผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ทั่วประเทศกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อกระตุ้นการบริโภค ซึ่งยังผลต่อกำลังซื้อทุกภาคส่วน และทำให้เศรษฐกิจไตรมาสสุดท้ายของปีจะคึกคักมากขึ้น ร่วมกับมาตรการปรับสวัสดิการประชารัฐ และภาคเอกชนจัดโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตลอดเทศกาลยาวถึงมกราคมปีหน้า ทำให้เงินหมุนเวียนเข้าระบบมากขึ้น ทำให้ภาพรวมดัชนีค้าปลีกปี 2560 ดีกว่าที่คาดไว้เมื่อต้นปีเล็กน้อยหรือเติบโต 3.2-3.4% และจัดทัพปีนี้โต 3.9%

ค้าปลีก61ล้าน3ตัวแปรหนุน

นางสาวจริยา กล่าวต่อว่า เศรษฐกิจปีหน้ามีโอกาสจะขยายตัวต่อเนื่อง บนสมมุติฐานไทยยังมีโมเมนตัมหรือการขับเคลื่อนของการส่งออกที่ดี แต่ไม่ได้มีผลโดยตรงกับการบริโภคภาคค้าปลีก แต่ค้าปลีกดีขึ้นจะมีผลโดยตรงต่อการลงทุนภาคเอกชน และการจ้างงานเพิ่มขึ้น และการขยายการลงทุน แต่

ต้องใช้ระยะเวลา 6-8 เดือน โดยภาคส่งออกต่อการเติบโตของภาคค้าปลีกมีเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ การจ้างงานจากภาคการส่งออกมี 1 ล้านคน เมื่อเทียบกับแรงงานทั้งระบบ 38 ล้านคน ถือว่ายังน้อยมาก แต่ตัวแปรคือการลงทุนของภาครัฐ จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศให้ฟื้นตัวผ่านการจ้างงานและการจัดซื้อจัดจ้าง ก็ต้องใช้เวลากว่า 6-8 เดือนต่อค้าปลีกเช่นกัน อีกตัวแปรคือสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรโภคภัณฑ์คงไม่เพิ่มมากไปกว่านี้เท่าไรนัก และตัวแปรที่ติดตามอย่างใกล้ชิด คือสถานการณ์ทางการเมืองจะเข้าโหมดการเลือกตั้ง ตามกำหนดการที่รัฐบาลได้ประกาศไว้เดือนพฤศจิกายนปีหน้าหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับการตัดสินใจเดินทางการค้าและการลงทุน เสถียรภาพทางการเมืองกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถแยกออกจากการได้ ถ้าทุกอย่างเป็นขาขึ้น จะส่งผลให้กำลังซื้อรากหญ้าฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจนไตรมาส 2-3 ปีหน้า โดยสมาคมคาดการณ์ว่าการเติบโตของดัชนีค้าปลีกปี 2561 อยู่ที่ 3.8-4.0% และเติบโตได้ 4.5% ในปี 2562 ปี 2019 น่าจะเติบโตถึง 4.5%

11เดือนยอดตั้งโรงอีอีซีพุ่ง

นายมงคล พฤษวัฒน์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (รง.4) เปิดเผยว่า ผลพวงจากนโยบายของรัฐบาลที่ชัดเจนในการส่งเสริมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ทำให้ตัวเลขการขอใบอนุญาตประกอบกิจการและขยายโรงงานในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพิ่มขึ้น โดยเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2560 หรือ 11 เดือนที่ผ่านมา มีจำนวนสูงถึง 529 โรงงาน มูลค่าลงทุนรวม 1.4 แสนล้านบาท แบ่งเป็น จ.ฉะเชิงเทรา 117 โรงงาน มูลค่า 34,800 ล้านบาท จ.ชลบุรี 271 โรงงาน มูลค่า 19,717 ล้านบาท และ จ.ระยอง จำนวน 141 โรงงาน มูลค่า 89,433 ล้านบาท โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการจดทะเบียนและขยายกิจการสูงสุด 3 อันดับแรกคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งโค้งสุดท้ายภายในสิ้นเดือนธันวาคมเชื่อว่าน่าจะเป็นไปตามเป้าหมาย มั่นใจว่าข้อเสนอและมาตรการจูงใจใหม่ๆ จากรัฐบาลจะเป็นส่วนที่ช่วยกระตุ้นให้เป็นไปในทิศทางที่ดีอย่าง

ต่อเนื่อง

นายมงคลกล่าวว่ เดือนพฤศจิกายน 2560 ยอดขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และการขยายกิจการรวมจำนวน 390 โรงงาน แบ่งเป็นกลุ่มที่มีการขอจดประกอบกิจการใหม่ 350 โรงงาน ลงทุนรวม 21,158 ล้านบาท กลุ่มขยายกิจการมีจำนวน 40 โรงงาน มูลค่าการลงทุนรวม 4,069 ล้านบาท ทำให้อยอดรวม 11 เดือนแรกปีนี้ขอจด ร.ง.4 และการขยายกิจการทั้งสิ้น 4,710 โรงงาน มีปริมาณใกล้เคียงกับเวลาเดียวกันของปีก่อนที่ 4,732 โรงงาน แต่ในส่วนมูลค่าลงทุนสูงถึง 4.74 แสนล้านบาท เพิ่ม 14.01% จากปีก่อนที่ 4.16 แสนล้านบาท โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ขอจดประกอบกิจการใหม่มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ ส่วนกลุ่มที่มีการขยายกิจการมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ และกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก ทั้งนี้ คาดว่าภายในเดือนธันวาคม 2560 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ร.ง.4 และการขยายกิจการจะมากกว่า 400 โรงงาน

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

ค่าแรง

กรอ.เติมมาตรการอีกเพียบ

นายมงคลกล่าวอีกว่า สำหรับนโยบายหลังจากนี้ กรอ.เร่งเตรียมแผนมาตรการเพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อให้เกิดการเพิ่มยอดการประกอบกิจการ อาทิ มาตรการอำนวยความสะดวกการยื่นขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ที่จะช่วยลดระยะเวลาการจดทะเบียนจากเดิม 30 วัน เป็นไม่เกิน 15 วัน การอำนวยความสะดวกในรูปแบบจุดบริการเบ็ดเสร็จ และการบริการผ่านระบบดิจิทัลเพื่อลดความยุ่งยากซับซ้อนในการจดทะเบียนประกอบและขยายกิจการ พร้อมกันนี้จัดทำแผนเพื่อเตรียมรองรับการลงทุนในพื้นที่อีอีซีในสวนกลไกหรือโครงสร้างพื้นฐานที่กรมโรงงานฯ

เกี่ยวข้อง ยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและการอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนขยายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ที่อยู่ในโครงการให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างสูงสุด

“คาดว่าปี 2561 จะมีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการและขยายโรงงานในปริมาณที่เพิ่มขึ้น จากปัจจัยส่งเสริมทั้งจากสัญญาณการลงทุนที่พุ่งสูงต่อเนื่อง การขยายตัวของความต้องการแรงงานที่มีมากถึง 1.85 แสนคน รวมทั้งดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว” นายมงคลกล่าว

กลุ่มแปรรูปยื่น5ข้อแก้ยางวูบ

ด้านปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ส่งผลให้กลุ่มต่างๆ ยื่นข้อเสนอลงชื่อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือตลอดช่วงที่ผ่านมา ล่าสุด กลุ่มผู้แปรรูปยางมีการประชุมเพื่อยื่นข้อเสนอลงชื่อเรียกร้องว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเรืองยศ เพ็งสกุล ประธาน 17 กลุ่มวิสาหกิจผู้แปรรูปยางพารา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา กลุ่มโรงรมยางพารารวมควัน ประกอบด้วย เกษตรกรผู้แปรรูปยางพารารวมควัน, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปยางพารารวมควัน, กลุ่มเกษตรกรสกลย.ไม่ขึ้นทะเบียนแปรรูปยางพารารวมควัน, กลุ่มเกษตรกรขึ้นทะเบียนแปรรูปยางพารารวมควัน และกลุ่มสหกรณ์ผู้แปรรูปยางพารารวมควัน ได้ประชุมร่วมกันในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ใช้เวลากว่า 5 ชั่วโมง และมีมติยื่นข้อเสนอนำมาใช้ในการแก้ปัญหาของยางพารารวมควันต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ จำนวน 5 ข้อ ดังนี้

1. ต้นทุนการผลิตและค่าบริหารจัดการของโรงรม ตั้งแต่ย้ายมาตั้งหน้าโรงรมไปถึงตลาดจำหน่ายยางแผ่นรวมควันส่วนต่างไม่ต่ำกว่า 7 บาท 2. ภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นตั้งแต่เปิดกรีดจนมาถึงปัจจุบันในส่วนต่างของต้นทุน ซึ่งเกิดจากการบริหารงานของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่ผิดพลาด รัฐต้องเข้ามาช่วยเหลือ

ชี้โรงรมปิดตัวแล้ว60%

3. ยางรวมควันหลังจากกรมแล้วออกจากเตาอยู่ได้ประมาณ 15 วัน จากนั้นจะเสื่อมสภาพหรือเป็นยางเบอร์อื่น กยท.ต้องปรับปรุงโรงอัดก้อนเดิม เพื่อให้เกษตรกรเข้าไปใช้งาน

ในลักษณะฝากอัด หรือขายฝากในรูปอัดก้อนระยะ 6 เดือน แต่ต้องซื้อไม่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต 4. ปัญหาตลาดกลาง ระเบียบ การคิดคุณภาพ ต้องตั้งมาตรฐานร่วมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละครั้ง และ 5. การเข้าถึงสวัสดิการตาม พ.ร.บ.การยางมาตรา 49(3) ในส่วนของผู้ประกอบการยางที่ กยท.ออกกฎระเบียบวิธีปฏิบัติทำให้เข้าถึงยาก

นายเรืองยศกล่าวว่า นอกจากที่ประชุมยืนยันขับไล่ผู้ว่าการ กยท.กับประธานบอร์ด กยท. เพราะบริหารงานผิดพลาด สร้างความเสียหายต่อโรงรมยางพาราอย่างมาก

เวลานี้ต่างทยอยปิดตัวจากประสบปัญหาขาดทุน โดยพบว่าโรงรมยางพาราปิดตัวไปแล้ว 60% ที่เหลือส่งน้ำยางสดอย่างเดียว มีการรวมควันและส่งน้ำยางสดบ้างสลับกันไป ตามราคา 30% และเหลือรวมควันอย่างเดียว 10%

“ผมมองว่าถ้ายังอยู่แบบนี้ ปลายปี 2560 โรงรมจะปิดตัวกันหมด เนื่องจากภาวะขาดทุนสะสมมาตลอดฤดูการเปิดกรีด บางโรงที่ฝืนทำทั้งที่ขาดทุน เพราะต้องการเลี้ยงคนงานไว้หลักฐานที่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจน คือวันนี้ราคาน้ำยางถึงมือเกษตรกร กก.ละ 39 บาท ในขณะที่ต้นทุนการผลิตคิดโดยนักวิชาการอยู่ที่ 64 บาท ต่างกัน 25 บาท ผู้บริหารทั้งหลายนั่งทำอะไรอยู่” นายเรืองยศกล่าว

ดันมาตรการช่วยสวนยางเข้าครม.

นายเกษม ภูธรราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้เซ็นเอกสารเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาของยางพาราตกต่ำตาม 3 แนวทางหลัก ได้แก่ ขอให้ส่วนราชการเพิ่มการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้น ขอความร่วมมือเอกชนให้เข้ามาช่วยรับซื้อยาง และให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เข้าซื้อยางในตลาด ในราคาสูงกว่า เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาไปแล้ว ขึ้นอยู่กับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ว่า จะนำเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณา ในวันที่ 12 ธันวาคมนี้หรือไม่ ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรต้องรอ ครม.เห็นชอบก่อน

นายเอกชัย ลิ้มปิชาติพงษ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า เห็นด้วยที่จะมีการแก้ไขปัญหาราคายางพาราให้ปรับเพิ่มขึ้น เพราะจะช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางมี

รายได้ซึ่งจะทำให้เกิดการบริโภคจับจ่าย ส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ อย่างไรก็ตาม ราคาขายพาราที่ตกต่ำขณะนี้ เป็นผล

จากจำนวนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการส่งเสริมการปลูกยางพาราในหลายปีก่อน ดังนั้น แม้ความต้องการใช้ยางธรรมชาติในประเทศแต่ละปีเพิ่มขึ้น แต่เฉลี่ยสัดส่วนการใช้ยางธรรมชาติในประเทศอยู่ที่ 13-14% ของปริมาณยางธรรมชาติที่ผลิตได้ทั้งหมด เพราะแต่ละปีจำนวนการผลิตยางธรรมชาติเพิ่มขึ้น

กฤษฎีกาล่อมเอกชนซื้อเพิ่ม

“วันที่ 12 ธันวาคม นายกฤษฎา นาดหรือ กับ ส.อ.ท. เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา ราคาขายตกต่ำ เบื้องต้นอยากให้ออกนโยบายเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้องดูรายละเอียด หลังจากการหารือว่านโยบายและแนวทางจะออกมาเป็นอย่างไรและสามารถดำเนินการได้ จริงหรือไม่” นายเอกชัยกล่าว และว่า ที่ผ่านมารัฐบาลมีโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยางผลิตภัณฑ์ยาง วงเงิน 15,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ย 3% ต่อปี ซึ่งวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ต้องใช้ยางเพิ่มขึ้น 4 ตัน มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและได้วงเงินกู้ 8,000 ล้านบาท คาดว่าจะมีการเบิกใช้วงเงินไปจนถึงกลางปีหน้า ทำให้มีการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้น 32,000 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 7-8% ของปริมาณการใช้ยางพาราเฉลี่ยต่อปีในประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลยังมีวงเงินที่เหลืออยู่อีก 7,000 ล้านบาท ที่สามารถนำมาปล่อยกู้ได้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ปริมาณการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้นอีก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แนวโน้มราคาขายพารามีทิศทางที่ปรับสูงขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากผู้ประกอบการมีความต้องการยางในการส่งมอบในขณะที่มีฝนตกชุก และเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ภาคใต้ ทำให้ปริมาณยางออกสู่ตลาดน้อย ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น และทิศทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าปรับตัวดีขึ้น



ช่วยด้วย - ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ได้ร่วมกันออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีช่วยเหลือ โดยการเร่งหาแนวทางกระตุ้นราคายางพาราให้สูงขึ้นอยู่ที่จุดคุ้มทุน และขอให้ช่วยเหลือชาวสวนยาง หลังจากราคาตกต่ำหนักสุดในรอบ 20 ปี

ชง3มาตรการอุ้มยามาจัดแพกเกจแก้จนเป็นของขวัญปีใหม่

ชง3มาตรการอุ้มยามาจัดแพกเกจแก้จนเป็นของขวัญปีใหม่

ผู้จัดการรายวัน360° - กระทรวงเกษตรฯ ชง ครม. วันนี้ เสนอ 3 มาตรการเข้าแทรกแซงยางพารา เพื่อผลักดันราคาให้สูงขึ้นและช่วยเหลือชาวสวนยางอย่างเร่งด่วน พร้อมรับลูก “สมคิด” ร่วมมือ 4 หน่วยงานทำแพกเกจแก้จนให้ 4 ล้านครัวเรือน ก่อนนำเสนอ ครม.ภายใน 2 สัปดาห์เป็นของขวัญปีใหม่ ด้านตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกยางบุรีรัมย์สุดทหน เรียกร้อง “บิกตู” ช่วยเหลือด่วน หลังราคาตกต่ำเป็นประวัติการณ์ในรอบ 20 ปี เผยยากเกินช่วยเหลือแค่กิโลละ 12 บาท บางแผ่นดิบ 36 บาท ย้ำหากไม่ได้รับคำตอบ เตรียมชนคนบุกถึงทำเนียบฯ แน่

อ่านต่อหน้า | 11

ผู้จัดการรายวัน360° - กระทรวงเกษตรฯ ชง ครม. วันนี้ เสนอ 3 มาตรการเข้าแทรกแซงยางพารา เพื่อผลักดันราคาให้สูงขึ้นและช่วยเหลือชาวสวนยางอย่างเร่งด่วน พร้อมรับลูก “สมคิด” ร่วมมือ 4 หน่วยงานทำแพกเกจแก้จนให้ 4 ล้านครัวเรือน ก่อนนำเสนอ ครม.ภายใน 2 สัปดาห์เป็นของขวัญปีใหม่ ด้านตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกยางบุรีรัมย์สุดทหน เรียกร้อง “บิกตู” ช่วยเหลือด่วน หลังราคาตกต่ำเป็นประวัติการณ์ในรอบ 20 ปี เผยยากเกินช่วยเหลือแค่กิโลละ 12 บาท บางแผ่นดิบ 36 บาท ย้ำหากไม่ได้รับคำตอบ เตรียมชนคนบุกถึงทำเนียบฯ แน่

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันนี้ (12 ธ.ค.) กระทรวงฯ จะเสนอมาตรการผลักดันราคายางพารา 3 มาตรการให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

พิจารณา เพื่อผลักดันให้ราคายางพาราขยับขึ้น และเป็น การช่วยเหลือชาวสวนยางให้เร็วที่สุด

ส่วนแพคเกจเงิน ช่วยลดหนี้สินเกษตรกร ยากจน 3.96 ล้านครัวฯ ขณะนี้ นายลักษณ์ วจนานวัชรมช.เกษตรฯ กำลังร่างแผนแก้หนี้ ฟันฟูอาชีพรายบุคคล ร่วมกับ 4 หน่วยงาน อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ตามที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้นำเสนอเข้า ครม. ภายใน 2 สัปดาห์นี้ เพื่อประกาศเป็นของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกร

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวแจ้งว่า 3 มาตรการที่จะขออนุมัติจาก ครม. ได้แก่ มาตรการแรก ให้บริษัทหว่ามทุนยง เข้าไปซื้อยางพาราในราคาไม่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต หรือระหว่าง 50-60 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) และให้ภาคอุตสาหกรรม ผู้ส่งออก เข้าช่วยรับซื้อด้วย มาตรการที่ 2 เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศจาก 3.3 หมื่นตันเป็น 5-8 หมื่นตัน และมาตรการที่ 3 หาก 2 มาตรการแรกไม่ได้ผล ก็จะทำให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดจุดรับซื้อ

วันเดียวกันนี้ ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกยางพารา กว่า 4 หมื่นไร่ ได้ร่วมกันออกมากลื่อนไหวเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีช่วยเหลือ โดยการเร่งหาแนวทางกระตุ้นราคายางพาราให้สูงขึ้นอยู่ที่จุดคุ้มทุน พร้อมให้พิจารณาจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือไร่ละ 1,500 บาท ครอบคลุมไร่ละไม่เกิน 20 ไร่ หลังประสบปัญหาเดือดร้อนหนักจากภาวะราคายางพาราที่ตกต่ำเป็นประวัติการณ์ในรอบกว่า 20 ปี โดยปัจจุบันราคายางก้อนถ้วยอยู่ที่ กก. ละ 12-13 บาท ส่วนยางแผ่นดิบเหลือเพียง กก.ละ 36 บาทเท่านั้น

โดยตัวแทนเกษตรกรเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งหาแนวทางกระตุ้นราคายางก้อนถ้วยไม่ให้ต่ำกว่า กก.ละ 30 บาท ยางแผ่นดิบไม่ควรต่ำกว่า กก. ละ 60 บาท จึงจะสามารถอยู่รอดได้ เพราะเกษตรกรต้องแบกรับภาระทั้งค่าจ้างกรีด และลงทุนซื้อปุ๋ยบำรุงต้นยาง ซึ่งที่ผ่านมา ได้ยื่น

หนังสือผ่านจังหวัด หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ไปยังกระทรวงเกษตรฯ และรัฐบาลถึง 4 ครั้งแล้ว แต่จนถึงขณะนี้ ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่ถึง 3 เดือน จะถึงกำหนดปิดหน้ายางแล้ว แต่ยังไม่ได้อำนาจจากรัฐบาลว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราอย่างไร

พร้อมกัน ได้ระบุว่า หากการออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องในครั้งนี้อาจยังไม่ได้รับคำตอบถึงแนวทางการช่วยเหลือที่ชัดเจน ภายในสิ้นเดือน ธ.ค. ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกยางในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ จะเดินทางเข้าไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยตัวเองอย่างแน่นอน

นางสุพิศ คำเรือง อายุ 66 ปี เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ กล่าว ว่า ปลูกยางทั้งหมด 13 ไร่ ปีนี้ประสบปัญหาเดือดร้อนหนักจากราคายางที่ตกต่ำเป็นประวัติการณ์ ทำให้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เพราะจะต้องจ่ายค่าจ้างกรีด และค่าปุ๋ยบำรุงต้นยาง หากราคายางยังคงต่ำอยู่อย่างนี้ ก็จะไม่มีความหวังใช้หนี้ ธ.ก.ส. จึงอยากร้องขอให้นายกรัฐมนตรีกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร ก่อนจะถึงกำหนดปิดหน้ายาง

นายสวาท จำปาสาสว่างวงศ์ ตัวแทนเกษตรกร กล่าว ว่า ที่ผ่านมา เคยยื่นหนังสือผ่านจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ ถึงรัฐบาลไปแล้วถึง 4 ครั้ง เพื่อให้ช่วยเหลือเรื่องราคายาง แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบหรือชี้แจงจากหน่วยงานใดถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้ปลูกยางที่ชัดเจนเลย อีกทั้งล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ยังออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอีก 3 เดือน ถึงค่อยคุยเรื่องการแก้ไขปัญหาราคายาง ทำให้ไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะเหลืออีกเพียง 2 เดือนจะปิดหน้ายางแล้ว หากไปแก้ปัญหาหลัง 3 เดือนยางตกอยู่ในมือของผู้ประกอบการไปแล้ว จึงอยากให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือเกษตรกร โดยการพยุงราคายางให้สูงขึ้น และจ่ายชดเชยไร่ละ 1,500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่โดยเร่งด่วนด้วย.



ปฏิเสธหมูมะกัน..ไม่ขัดกฎ WTO

มาว่ากันต่อ ปัญหาหมูไม่หมู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ จะเคลิ้มคล้อยตามคณะทำงานร่วมจากบางกระทรวงที่จะยกเหตุผลมาเอี้ยอ้าง...ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาองค์การการค้าโลก (WTO) เนื่องจาก CODEX มีมติอนุญาตให้ใช้สารเร่งเนื้อแดงได้

มาตรฐาน CODEX ที่ยกมาอ้าง มีที่มาบริสุทธิ์ผุดผ่องแค่ไหน สน.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เล่าให้ฟัง สารเร่งเนื้อแดงเป็นปัญหาที่มีการถกเถียงในที่ประชุม CODEX มานาน



กว่าสิบปีหาข้อสรุปไม่ได้ เนื่องจากธรรมเนียมการประชุม CODEX มติที่ประชุมจะต้องเป็นเอกฉันท์โดยไม่มีคนคัดค้าน...ที่ผ่านมาสหรัฐฯเลยทำอะไรไม่ได้

แต่การประชุมในปี 2555 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ CODEX ที่แทรกธรรมเนียมปฏิบัติยอมให้การลงคะแนนลับรอบแรกออกมาเสมอกัน 68:68 ต้องจกประชุมกลับมาโหวตใหม่ ฝ่ายสหรัฐฯเลยมีคะแนนโผล่ขึ้นมาเป็น 69 เสียง ฝ่ายคัดค้านเหลือ 67 เสียง...พักประชุมคะแนนย้ายข้างไปเสียงเพราะอะไร ไม่ต้องบรรยาย

แต่ทำให้สหรัฐฯใช้เป็นเครื่องมือบีบให้ประเทศต่างๆรับเนื้อหมูของตัวเองมาตลอด...แล้วเราจะยอมรับมติดีมีข้อครหาอย่างนี้หรือ

ส่วนข้ออ้างต้องยอมเพื่อให้เป็นไปตามกฎองค์การการค้าโลก...หลักการสำคัญของ WTO ข้อแรก ไม่เลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination) สมาชิกจะต้องให้การปฏิบัติต่อสินค้าจากทุกประเทศเท่าเทียมกัน และปฏิบัติต่อสินค้านำเข้าเท่าเทียมสินค้าภายในประเทศ...สินค้าในประเทศเราไม่ให้มีสารเร่งเนื้อแดง ปฏิบัติให้เท่าเทียม หมูสหรัฐฯต้องไม่มีสารเร่งเนื้อแดง เป็นไปตามกฎใหม่

หลักการอีกข้อ สมาชิกมีสิทธิใช้ข้อยกเว้นในกรณีฉุกเฉินและจำเป็น (Necessary Exceptions and Emergency Action) เช่น เพื่อรักษาสุขภาพของประชาชน สัตว์ พืช สัตว์ธรรมอันดี และเพื่อความมั่นคงภายในประเทศ เป็นต้น

ไม่ให้หมูมีสารเร่งเนื้อแดงเข้าประเทศ ขัดหลัก WTO ตรงไหน จะบ้าจี้แก้กฎหมายให้กลับไม่มีสารเร่งเนื้อแดงไปทำไม...จีนทำอย่างไรอีกอย่าง จะไม่ยุ่งไปกันใหญ่หรือ.

สะ-เล-๓